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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่เก้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรแีละหน่วยงานในก ากับ 
๑. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๒. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
๓. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๔. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๕. ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตร ี 
๖. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 
๗. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๘. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ส าหรับกองทุนเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
๙. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   
๑๐. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๑. กรมประชาสัมพันธ ์
๑๒. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๓. ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
๑๔. ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ๖,๖๗๓,๔๘๒,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าเหตุใดงบประมาณในส่วนของผลผลิตการขับเคลื่อนการอ านวยการบริหารราชการ

แผ่นดิน ค่ารับรองนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงมีจ านวนงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

- ขอทราบว่าเหตุใดงบประมาณในส่วนของผลผลิตการขับเคลื่อนการอ านวยการบริหารราชการ
แผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ถึงมีจ านวนงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘  

- ขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติและความคุ้มค่าของงบประมาณในส่วนของ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการที่ ๕ พรมทอเครื่องเส้นใยไนลอน ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ห้องประชุม ๓๐๑ และ
รายการที่  ๖ พรมทอเครื่องเส้นใยไนลอน ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕ ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี ๕๐๑  

- ขอทราบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินราชการลับและหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณในส่วนของ  
เงินราชการลับของแต่ละกรม จ านวน ๑๗ รายการ จ านวน ๕๕๐,๖๗๘,๐๐๐ บาท  

- เมื่อพิจารณาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเครื่องบินพระราชพาหนะทดแทน จ านวน ๑ 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น วงเงินทั้งสิ้น จ านวน 
๕,๕๗๙,๕๔๕,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ จ านวน ๘๓๖,๙๓๑,๘๐๐ บาท ขอทราบว่าในปัจจุบัน
เครื่องบินทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานมีจ านวนทั้งหมดกี่เครื่อง และในแต่ละเครื่องมีรายละเอียด
อัตราการใช้งานเป็นอย่างไร  

- ขอทราบว่าเพราะเหตุนายกรัฐมนตรีถึงไม่สามารถมาตอบกระทู้สดได้ เนื่องจากติดภารกิจ การตั้ง
กระทู้สดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑๙ ครั้ง  

- ขอทราบความคืบหน้าการจัดซื้อเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์  
- ขอทราบถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการตั้งงบประมาณสร้างโรงเก็บอากาศยาน หลังที่ ๓  
- ขอทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน ๖๗,๐๐๕,๒๐๐ บาท 
- ขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนของผลผลิต การขับเคลื่อนการอ านวยการบริหารราชการ

แผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รายการค่าเช่ายานพาหนะข้อ ๒ ถึง ข้อ ๗ รวมเป็นจ านวน ๕๔ คัน 
- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส านักงานผู้แทน

การค้าไทย จ านวน ๒๓ ,๔๘๘ ,๐๐๐ บาท ถึงมีจ านวนงบประมาณที่ เพ่ิมขึ้นมากกว่าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ 

- เมื่อพิจารณาในส่วนของแผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงและแผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีงบประมาณลดลงในภาพรวม
ประมาณร้อยละ ๗ ขอทราบว่าเหตุผลในการปรับลดงบประมาณและการปรับลดงบประมาณส่งผลต่อ
มาตรฐานในการด าเนินงานของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๓ 
 

- ขอทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานเลือกจัดซื้อจัดจ้างแบบเครื่องบินโบอิ้ง (Boeing) หรือเครื่องบินแอร์บัส 
(Airbus) และเป็นรุ่นไหน  

- ขอทราบว่าเงินปีถวายและเงินทูลเกล้าถวายในแต่ละปีงบประมาณ แต่ในส่วนของเงินปีถวาย  
มีการแจ้งว่าไม่ประสงค์ท่ีรับ ท าให้มีการคืนงบประมาณในส่วนนี้ทุกปี เพราะเหตุใดถึงมีการจัดท ารายการแบบ
นี้ทุกปีและเป็นงบกลางที่อยู่ภายใต้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

- ขอทราบว่าในปัจจุบันแอปพลิเคชัน ไทยคู่ฟ้า หรือ PROTECT-U มีผู้ติดตามเป็นจ านวนเท่าไร 
- ขอทราบว่าเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุเรื่องเข้าวาระเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหน่วยงานมี

หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร เนื่องจากมีหน่วยงานได้ยื่นเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและยังไม่ได้รับการ
บรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระประมาณ ๖ – ๗ เดือน เช่น การของบกลางผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ถูกเลิก
จ้างและเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วหน้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หน่วยงานมีแนวทางให้กับหน่วยงาน 
ที่ยื่นเรื่องอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและสาเหตุของการรายงานของผู้สอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  

- ขอทราบว่าในปัจจุบันการบริหารจัดการการสื่ อสารของรัฐบาลสู่ สาธารณชน จ านวน 
๑๕,๐๕๓,๑๐๐ บาท หน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการอย่างไรเพื่อสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่ารับรองนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงมีจ านวนงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการพิจารณาจากการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ –  
พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามภารกิจ โดยการใช้จ่ายเป็นไป
ตามระบบกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานต้องรับรองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ส านักนายก และข้าราชการการเมือง ท าให้อาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วง  

- กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นการเดินทางตามความจ าเป็น ส่วนการ
เดินทางไปลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นการเดินทางไปประชุมหารือและไปตามค าเชิญนั้นเป็นการด าเนินการ
หลายภารกิจ เพ่ือให้ไม่เป็นการเสียประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีแผนการ
เดินทางของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ในการไปทวิภาคีและพหุภาคี จ านวน ๑๒ ครั้ง นายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างชาติหรือการไปรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ จ านวน ๖ ครั้ง การฝึกอบรมของราชการประจ า จ านวน ๕ ครั้ง  

- กรณีรายการที่ ๕ พรมทอเครื่องเส้นใยไนลอน ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓  
และรายการที่ ๖ พรมทอเครื่องเส้นใยไนลอน ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕ หน่วยงานพิจารณา
รายละเอียดความส าคัญและราคากลางที่ก าหนด ประกอบกับพ้ืนที่ห้องชั้น ๓ และชั้น ๕ เป็นพ้ืนที่จ าเพาะ 
ท าให้ต้องมีพรมที่ต้องทอในลักษณะพิเศษ รวมถึงอายุการใช้งาน การด าเนินการเพ่ือเป็นหน้าตาของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม จะน าข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาในเรื่องงบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่   

- ก รณี เงิน ราชการลั บ  จ าน วน  ๑ ๗  รายการ  เป็ น ไป ต ามมติ คณ ะรั ฐมน ตรี  เมื่ อ วั น ที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๒๓ ก าหนดให้หน่วยงานที่ต้องขอเงินราชการลับต้องขอผ่านหน่วยงาน และตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดว่าการขอรับให้กระท าได้ 
ในภารกิจ ๔ ประการ และการใช้เงินราชการลับทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 
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- กรณีการตอบกระทู้สดในแต่ละประเด็น นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น ารัฐบาลทีม่ีคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทน
ของหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น การตอบกระทู้จะให้เกิดความชัดเจนต้องเป็นผู้ควบคุมโดยตรง  
โดยหน่วยงานจะท าหนั งสือเชิญรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเพ่ือตอบค าถามกระทู้ สดใน  
สภาผู้แทนราษฎร 

- กรณีค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส านักงานผู้แทนการค้าไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจ านวน  
๒ ท่าน ปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอีก ๒ ท่าน ประกอบกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นหรือการไปเจรจากับ EU FTA IUU 
ในภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินการในแต่ละครั้งหน่วยงานค านึงถึงความจ าเป็น  
และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้  

- กรณีรายการค่าเช่ายานพาหนะ จ านวน ๕๔ คัน แบ่งออกเป็นยานพาหนะประจ าต าแหน่ง 
ยานพาหนะในภารกิจภาพรวม การรับรองแขกต่างประเทศ ภารกิจรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะ
ส่วนกลาง  

- กรณีรายการเครื่องบินพระราชพาหนะทดแทนปัจจุบันมีจ านวน ๔ ล า จ านวน ๒ ล า ทรงใช้งาน  
อีกจ านวน ๑ ล า อยู่ในระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๙ อัตราการใช้งานเครื่องบินพระราช
พาหนะและรับส่งบุคคลส าคัญ หน่วยงานได้สนับสนุนภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนินและทุกพระองค์ที่มี
หมายให้เสด็จพระราชด าเนินในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์  และองค์มนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน
พระองค์ ข้าราชบริพารต่าง ๆ ที่ต้องถวายความปลอดภัย ส่วนภารกิจพิเศษ คือ คณะรัฐบาล ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่สายการบินไม่สามารถไปได้ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล 

- กรณีจัดซื้อเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ กองทัพอากาศได้ด าเนินการพิจารณาเลือกแบบต้องใช้
เวลานาน ซึ่ งในปัจจุบันมี ๒ รูปแบบ คือ เครื่องบินโบอ้ิง (Boeing) และเครื่องบินแอร์บัส (Airbus)  
โดยพิจารณาจากความพร้อมจ าหน่าย สามารถรองรับภารกิจ สามารถส่งมอบได้ตรงเวลา รวมถึงการเจรจา
ต่อรองต่างตอบแทน ขณะนี้ได้ด าเนินการเลือกแบบเป็นที่เรียบร้อย อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเสนอราคาของผู้ขาย การฝึกอบรม การซ่อมบ ารุง และสามารถลงนามได้ภายในเดือนสิงหาคม  
ซึ่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินแอร์บัส (Airbus) รุ่น ๓๓๐ พร้อมจะจัดท าเอกสารที่คณะกรรมการ
คัดเลือกแบบ ข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบเครื่องบินโบอิ้ง (Boeing) และเครื่องบินแอร์บัส (Airbus) ในแต่ละรุ่น 

- กรณีโรงเก็บอากาศยาน หลังที่ ๓ มีการแก้ไขแบบท าให้เกิดความล่าช้า เป็นการเตรียมจัดเก็บ
เครื่องบินการรับส่งบุคคลส าคัญ ซึ่งมีเครื่องบินที่ได้มีการตรวจรับแล้วจอดตากแดด เบื้องต้นได้มีการสลับจอด
ที่กองบิน ๖ จึงมีความจ าเป็นจะต้องสร้างโรงเก็บอากาศยานเพ่ือรักษาอายุการใช้งาน 

- กรณีเงินปีถวายและเงินทูลเกล้าถวายในแต่ละปีงบประมาณ ต้องด าเนินการถวายตั้งงบประมาณไว้
โดยพระองค์ประสงค์ที่จะไม่รับงบประมาณ  

- กรณีการบรรจุระเบียบวาระ เรื่อง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและมาของบกลาง 
เนื่องจากบริษัทล้มละลายหน่วยงานไม่สามารถน างบกลางมาชดเชยแทนบริษัทที่ล้มละลายได้ เบื้องต้น
กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการชดเชยเงินตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย ส่วนการบรรจุวาระตามปกติเป็น 
การพิจารณาของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรก าหนดวันสิ้นสุดชั้นความลับของงบรายจ่ายอ่ืน ในส่วนของเงินราชการลับ  

หากเวลาล่วงเลยไปจนไม่จ าเป็นต้องรักษาความลับอีกต่อไป เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าข้อมูลเงินราชการลับ
มาประเมินความเหมาะสมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อ มูลสู่สาธารณะ 
ให้ประชาชนทราบได ้
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- หน่วยงานควรแยกงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับและมีการใช้จ่ายจริงของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีออกจากงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือหน่วยราชการลับโดยให้แยก
ออกจากกันเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้มีความชัดเจนของงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดค่ารับรองในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (เช่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามจริงย้อนหลัง ๒ ปี 

จ าแนกตามรายการ / เหตุผลในการตั้งงบประมาณท่ีสูงขึ้น)  
๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (เช่น รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ตามจริง จ าแนกตามรายการ ย้อนหลัง ๒ ปี / ก าหนดการเดินทางไปต่างประเทศตามจริง ย้อนหลัง ๑ ปี / 
เหตุผลในการตั้งงบประมาณท่ีสูงขึ้น) 

๓. รายละเอียดและ BOQ พรมทอเครื่องเส้นใยไนลอน ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง ๒ รายการ 
- ขนาด ๓๑๓.๔๐ ตารางเมตร ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ห้องประชุม ๓๐๑ (๑,๒๔๐,๘๐๐ บาท) 
- ขนาด ๔๑๔.๒๐ ตารางเมตร ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ๕๐๑ 

(๑,๖๓๙,๙๐๐ บาท) 
๔. รายละเอียดเครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สลน. (เช่น จ านวน / 

ประเภท / วัตถุประสงค์ / อายุใช้งาน / อัตราการใช้งาน ย้อนหลัง ๕ ปี) 
๕. ก าหนดการนายกรัฐมนตรีย้อนหลัง ๑ ปี ในทุกวันพฤหัสบดี ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๖. สาเหตุการติดภารกิจเร่งด่วนที่ท าให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้สดต่อสภาผู้แทนราษฎรย้อนหลังเป็น

จ านวนอย่างน้อย ๑๙ ครั้ง 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดที่คณะกรรมการคัดเลือกแบบ

เครื่องบินแอร์บัส (Airbus) รุ่น ๓๓๐ พร้อมเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในแต่ละรุ่น 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

โครงการที่เป็นยอดงบหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของปี ๒๕๖๗ – ปี ๒๕๖๘ 
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ๑,๘๑๘,๒๖๖,๑๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าหน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ส าหรับการรับสมัครสอบให้มีความสะดวก 

รวดเร็ว และเสถียรยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับกับจ านวนผู้สมัครสอบที่มีเป็นจ านวนมากอย่างไร 
- ขอทราบว่าในปัจจุบัน OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ 

บูรณาการ สามารถใช้เรียนรู้ส าหรับทุกหน่วยงานราชการหรือไม่ อย่างไร และหากศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
สามารถใช้ได้ส าหรับทุกหน่วยงาน หน่วยงานมีแผนการควบรวมช่องทางการเรียนรู้ ออนไลน์ไว้ที่หน่วยงาน
ช่องทางเดียวหรือไม่  

- ปัจจุบันจ านวนข้าราชการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารมีเป็นจ านวนมาก ขอทราบว่าหน่วยงานสามารถก าหนดแนวทาง  
การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ภายหลังจากท่ีได้รับการแต่งตั้งแล้วได้หรือไม่  
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- เมื่อพิจารณางบประมาณในส่วนของการให้ทุนการศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจ านวน
ลดลง โดยในแต่ละปีเฉลี่ยจะมีทุนการศึกษาประมาณ ๕๐๐ ทุน แต่มีผู้มาสมัครขอรับทุนไม่ครบตามกรอบ 
ที่ก าหนดไว้ ท าให้งบประมาณในส่วนนี้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นการอบรมข้าราชการ ขอทราบว่างบประมาณ
ในส่วนของทุนการศึกษายังมีความจ าเป็นหรือไม่ และในปัจจุบันหน่วยงานมีแนวทางการดึงดูด จูงใจ  
และรักษาก าลังคน เพ่ือรักษาความพึงพอใจนักเรียนทุนของรัฐบาลต่อดูแลการจัดการศึกษาอย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประเมินผลการยกเลิกระบบซี (ระบบจ าแนกต าแหน่งมาตรฐานกลาง) 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดต าแหน่งข้าราชการจากเดิมที่ใช้ระบบซี  
๑๑ ระดับ (C1 ถึง C11) มาเป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามลักษณะงาน ๔ ประเภท หรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าความคืบหน้าในการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณ
รายจ่ายของมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นอย่างไร 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีหน้าที่ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือน รวมถึงกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการอื่น ๆ โดยนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะลดอัตราก าลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ก าลังพล
ภาครัฐที่มีอยู่ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจากสถิติก าลังพลภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจ านวนอัตราก าลังที่เพ่ิมขึ้น ขอทราบว่าหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาอัตราก าลัง
ข้าราชการที่เหมาะสมต่อภารกิจ และใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานประกอบการพิจารณาหรือไม่ 
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศในการบริหาร
ความรู้และส านักงานดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ๗ ประเทศ มีพันธะกิจอย่างไร 

- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดอัตราพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตาม
กรอบการก าหนดอัตราที่ตัง้ไว้ 

- กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับภาวะ Culture Shock อยากสอบถามว่าจะท าอย่างไรให้คนเก่ง
สามารถเข้ามาท างานในระบบราชการไทยและท างานได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

- ขอทราบว่าปัจจุบัน ก.พ. สามารถเข้าถึงอัตราก าลังพลในกองทัพได้หรือไม่ และหากเข้าถึงได้อยาก
ทราบว่าจ านวนนายพลในประเทศไทยมีจ านวนเท่าไหร่ 

- ขอสอบถามแผนเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการในอนาคต มีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังอย่างไร มีจ านวน
ลดลงเท่าไหร่ หรือคงจ านวนไว้ แต่ได้รับการสะท้อนจากบางหน่วยงานที่ประสิทธิภาพสูงว่าอัตราก าลัง  
ไม่เพียงพอ และทาง ก.พ. ก็ไม่ได้เพ่ิมอัตราก าลังให้  

- ประเด็นตามแนวทางการปฏิบัติของหนังสือที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหยุดปฏิบัติหน้าที่ ขอสอบถามว่าปัจจุบัน  
มีข้าราชพลเรือนที่ถูกให้พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้อง
เป็นจ านวนเท่าไหร่ สังกัดหน่วยงานใด 

- ขอทราบความคืบหน้ากรณีที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ มีมาตรการห้าม
บุคคลที่ท าผิดฐานทุจริตเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงบุคคลถูกล้างมลทินหากถูกไล่ออกฐานทุจริตก็ต้องห้ามไม่ให้
เข้ารับราชการ  

- ขอให้ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมนักเรียนจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม  



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๗ 
 

- ข้อมูลตารางต้นทุนการจ้างและสวัสดิการสุขภาพของบุคลากรทุกสหวิชาชีพ ปี  ๒๕๖๙  
ทั้งข้าราชการและพนักงาน 

- ประเด็นจ านวนตัวเลขนักเรียนทุนรัฐบาลจ านวน ๕๐๐ ทุน มีจ านวนนักเรียนทุนในแต่ละปีจ านวน
เท่าไหร่  

- ในกรณีที่ชี้แจงว่าอัตราการเลือกรองอธิบดีคือหนึ่งต่อสาม ขอข้อมูลจ านวนตัวเลขผู้ฝึกอบรมที่ผ่าน
การฝึกอบรมไปแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นรองอธิบดี  

- เรื่องการคงที่ของต าแหน่ง แต่เห็นว่าในสองสามปีข้างหน้าจะต้องมีหน่วยงานใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
สี่หน่วย ขอสอบถามได้มีการท าหนังสือเพ่ือที่จะยับยั้งการตั้งหน่วยงานใหม่หรือได้มีการควบรวมดึงข้าราชการ
ที่เคยมีอยู่เดิมมาอยู่หน่วยงานที่ตั้งข้ึนใหม่บ้างหรือไม่  

- เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. ๑ นบส. ๒ และ นบส ๓ ขอสอบถามว่า 
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอะไรบ้าง กลุ่มไหนบ้าง จ านวนผู้ เข้าอบรม ระยะเวลาการอบรม มีการดูงาน
ต่างประเทศไทยหรือไม่ หากจ าเป็นต้องมีควรลดผู้เข้าอบรมได้หรือไม่ และของดการดูงานต่างประเทศไปก่อน
ได้หรือไม ่

- ประเด็นเรื่องการสร้างอาคารใหม่ เสนอให้มีการเช่าไปก่อนได้หรือไม่ หากเข้าส านักงานที่สร้างใหม่
ของทางเอกชนได้หรือไม ่

- ขอสอบถามว่างบตามโครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ตั้งมาเพ่ือตอบสนองการเข้าร่วมเครือข่ายนี้ Open Government Partnership (OGP) ด้วยหรือไม่ 

- ขอสอบถามรายละเอียดของโครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อด้าน  
การทุจริตเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐว่าอย่างไร นอกจากการบรรยายอบรม เห็นว่า  
หากสามารถท าหลักสูตรเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ OGT OCP รวมถึงซึ่ง OECD เพ่ือตอบสนองเป็นแนวทาง
เดียวกันและสามารถให้หน่วยงานอื่นใช้ได้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศ 

-ประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ( Conflict of Interest) เห็นว่าหลักสูตรเพ่ือการศึกษาเหมือน
เป็นการสร้างระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมเติมขึ้นอีก ขอสอบถามว่าเราสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันระบบอุปถัมภ์จากหลักสูตรเหล่านี้ได้อย่างไร ยกตัวอย่างการศึกษาโดยใช้ Social Analysis 
เพ่ือดูความสัมพันธ์ของผู้ เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ กับผู้ที่ด ารงทางการเมืองว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร  
เพ่ือใช้หลักสถิติในการวัด ซึ่งจะท าให้ ก.พ.ร. ได้ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขที่จับต้องได้ 

- กรณีการส ารวจตึกที่ไม่ได้ใช้งานทั่วประเทศที่ ก.พ.ร. ได้ด าเนินการ ซึ่งบางหน่วยงานไม่ยอมให้
ข้อมูลว่าเป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งาน ขอทราบว่าได้แก้ไขปัญหาในการท าข้อมูลตึกร้างอย่างไร  

- ขอสอบถามว่าเคยมีหน่วยงานใดที่ ก.พ.ร. ได้ตั้งข้อสังเกต ท าให้ต้องปรับลดงาน ปรับลดอัตราก าลัง 
หรือถูกยุบไปบ้างแล้วหรือไม่ จึงอยากสอบถามว่าภายใน ๕ ปี ได้มีการปรับลดก าลังพล ปรับลดหน่วยงาน 
หรือปรับลดภารกิจไปบ้างแล้วหรือไม่ 

- จากภารกิจของ ก.พ.ร. ในการปรับแก้ไขกฎระเบียบและตั้งข้อสังเกตเพ่ือพัฒนาระบบราชการ  
ให้ท างานรวดเร็วขึ้น ขอทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตที่  ก.พ.ร. ส่งไปถึงหน่วยงาน
เพ่ือแก้ไขกฎระเบียบ และส่งไปถึงหน่วยงานใดบ้าง ขอข้อมูลย้อนภายในหลังห้าปี  

- ขอสอบถามว่าแผนเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการในอนาคตได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังอย่างไร  
 มีจ านวนลดลงเท่าไหร่ หรือคงจ านวนไว้  

- ประเด็นโครงการศึกษาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานกลางเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ (Conflict of Interest) ขอสอบถามว่าจะได้ผล
การศึกษานี้เมื่อไหร่  
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- ประเด็นงบการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)  
โดยดึงระบบ Business Portal และ Citizen Portal ขอสอบถามว่าหลังจากนี้จะไม่หน่วยงานใดมาของบ 
เพ่ือท า application อีกใช่หรือไม่ และมีหน่วยงานที่สามารถก าหนดนโยบายให้มี application อยู่ในระบบ
เดียวหรือไม ่

- ประเด็นตามแนวทางการปฏิบัติของหนังสือที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหยุดปฏิบัติหน้าที่ ขอสอบถามว่าปัจจุบัน  
มีข้าราชพลเรือนที่ถูกให้พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้อง
เป็นจ านวนเท่าไหร่ สังกัดหน่วยงานใด  

- ขอสอบถามความคืบหน้า กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการตามที่คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ มีมาตรการ
ห้ามบุคคลที่ท าผิดฐานทุจริตเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงบุคคลถูกล้างมลทินหากถูกไล่ออกฐานทุจริตต้องห้าม
ไม่ให้เข้ารับราชการ  

- ขอสอบถามถึงผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เป็นอย่างไร 
และปัจจุบันยังมี โครงการนี้ อยู่หรือไม่  และขอสอบถามถึงต าแหน่ งหน้าที่ การงาน (Career Path)  
ของข้าราชการที่เข้าอบรมว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ขอสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเห็นศักยภาพของข้าราชการ 
ที่เข้าร่วมอบรมว่ามีข้าราชการที่มีความสามารถนั้นมีอยู่จ านวนมาก  

- กรณีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ขอสอบถามว่าผู้ เข้าอบรม
ประกอบด้วยอะไรบ้าง กลุ่มไหนบ้าง จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาการอบรม มีการดูงานต่างประเทศไทย
หรือไม่ หากจ าเป็นต้องมีควรลดผู้เข้าอบรมได้หรือไม่ และของดการดูงานต่างประเทศไปก่อนได้หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นเว็บไซต์ล่มขณะสอบภาค ก. ขอเรียนว่า ระบบการสมัครสอบได้เพ่ิม Server รองรับแล้ว 

แต่กรณีเว็บไซต์ล่มเกิดจากความขัดคล่องที่ผู้ใช้งานได้ Refresh หน้าจอท าให้จ านวนการใช้งานเพ่ิมขึ้น  
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการแก้ไขด้วยการขยายระยะเวลาสมัครสอบตามแนวคิดอยากสอบต้องได้สอบ ส่วนประเด็น
เรื่องสนามสอบได้เปิดสนามสอบพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงหากสนามของผู้สมัครในจังหวัดเต็มแล้ว 

- ประเด็นเรื่องงานปรับปรุงอาคาร ขอเรียนว่าเป็นอาคารศาลที่ใช้งานมาเป็นเวลา ๓๐ ปี เป็นอาคาร
ห้าชั้น จะใช้เวลาปรับปรุง ๓ ปี ในปี ๖๙ จะเริ่มรื้อถอน ในชั้น ๑ จะใช้เป็นอาคารสอบ Electronic Exam  
ชั้นที่ ๒ จะน าไปใช้เป็นห้องพิจารณาคดีของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ชั้นที่ ๓ ถึงชั้น ๕ จะปรับปรุง 
ห้องอบรมสัมมนาข้าราชการพลเรือน ในส่วนรายละเอียด BOQ จะน าส่งคณะกรรมาธิการเป็นเอกสาร 

- ในส่วนของ OCSC Learning Portal ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและส่วนราชการ 
โดยได้ท า MOU กับ Microsoft และน า AI มาอยู่ Learning Platform ด้วย บุคคลที่เข้ามาอยู่ใน Platform  
นี้มีทั้งข้าราชการ บุคคลทั่วไป และรัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้เข้าใช้งานกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย  

- ประเด็นเรื่อง HRM ที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่อย่างไร เป็นความท้าท้ายอย่างยิ่ง โดย Mindset  
ของคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศมีมีแนวทางเดียวกันคือคนอยากเข้ารับราชการน้อยลง ขอเรียนว่า  
ยอดคนสมัครทุนรัฐบาลตกลง แต่ทุกแหล่งทุนพบว่าคนอยากได้รับทุนน้อยลงเพราะบางครั้งทุน 
จากต่างประเทศมากกว่าเพราะไม่มีข้อผูกมัด แต่ประเด็นมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้มองเพียงการไปเรียนฟรี
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต่มองข้ามไปที่เมื่อจบกลับมาจะท างานอะไร ซึ่งมองว่าหากกลับมาจะเจอสังคม
การท างานแบบใดจะเจอ Culture Shock หรือไม่  ในส่วนนี้จะน ามาปรับปรุงให้คนรุ่นใหม่มั่นใจว่า  
ทั้ง Life Time และ Work Journey ให้มีคุณค่า  
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- ประเด็นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) มีระยะเวลาอบรมประมาณสองเดือนครึ่ง โดยปรับลด
ระยะเวลาให้กระชับมากขึ้น การเสนอรายชื่อหน่วยงาน จะให้หน่วยงานส่ง Succession Plan ว่าคนที่อยู่ใน
ฐานที่สามารถเข้ารับการอบรมอยู่ที่จ านวนเท่าไหร่ เพ่ือจะได้ทราบว่าจะให้โค้วต้า กรมละกี่คนในแต่ละรุ่น  
ซึ่งปกติกรมหนึ่งจะได้โค้วต้าไม่เกินสองคน แต่ส่วนใหญ่จะได้กรมละหนึ่งคนต่อหนึ่งรุ่น ทั้งนี้ ขออนุ ญาต 
รับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการว่าแต่งตั้งรองอธิบดีก่อนแล้วจึงค่อยมาอบรมจะมีความคุ้มค่ากว่าหรือไม่ 
หรือพิจารณาขณะที่เป็นผู้บริหารระดับกลางบุคคลนั้นมีโอกาสพัฒนาขึ้นมารองอธิบดีหรือไม่  

- ประเด็นเรื่องสัดส่วนผู้ที่เป็นรองอธิบดีหลังเข้ารับการอบรม นบส. ขอเรียนว่า สัดส่วนหนึ่งในสาม
ดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่ควรจะเป็น เพ่ือเป็นตัวเลือก โดยทางปฏิบัติจากข้อสมมุติฐานก็ควรส่งคนที่จะมีแนวโน้ม
ที่จะเป็นรองอธิบดีเข้ามาอบรม แต่ในทางปฏิบัติกรมจะส่งตามด้วยคุณลักษณะที่เก่งและมีอาวุโสด้วย  

- ระบบซี  (ซี  ๑ – ซี  ๑๑) ที่ เปลี่ ยนมาในปี  ๒๕๕๑ ตอนนี้คณะกรรมการ กพ. ให้ทบทวน
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนทั้งฉบับเพ่ือให้มีความทันสมัย ณ ตอนนี้ได้วางกรอบและท าการศึกษากับ 
OECD โดยเข้ามาดูระบบ HR ทั้งระบบ และเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครดิตในการสู่ระบบ OECD  

- ประเด็นเรื่องแผนก าลังพล ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ ในช่วงแรกไม่ได้มีการให้อัตราก าลังเพ่ิมขึ้น  
แต่ในช่วงปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ได้ให้อัตราก าลัง ๕ ต าแหน่งกับส านักที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เพ่ือให้มีก าลัง
เพ่ิมขึ้นในการด าเนินการโครงการ One map และจะมีการประชุมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายก าลังพล 
ในเร็ววันนี้ 

- ประเด็นเรื่องการศึกษาดูงานต่างประเทศ ขอเรียนว่า การศึกษาดูงานต่างประเทศ ได้ไปศึกษาดูงาน
แถบเอเชีย ส่วนจ านวนผู้ดูงาน ๙๐ คน ขอเรียนว่า จ านวนกรมของประเทศมี ๑๕๐ กรม ซึ่งบางกรมไม่ได้
โค้วต้าเข้าเรียน 

- ประเด็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จ านวน ๖๐ ล้าน ซึ่งประกอบไปด้วย  
นบส. ๑ นบส. ๒ และในปีนี้จะมี นบส. ๓ ส าหรับอธิบดี ทั้งนี้ จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดมาให้ 

- ประเด็นอัตราก าลังที่เพ่ิมขึ้น ขอเรียนว่า อัตราก าลังของข้าราชการพลเรือนในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
ปีหนึ่งเพ่ิมร้อยละ ๐.๕ แต่ส่วนที่เพ่ิมข้ึนเป็นอัตราก าลังในส่วนของท้องถิ่น อัตราก าลังของภาครัฐที่เป็นลูกจ้าง 
หรือลูกจ้างชั่วคราว  

- ประเด็นการประเมินระบบของนักเรียนทุนรัฐบาล ขอเรียนว่า อยู่ระหว่างวิเคราะห์การประเมิน
ระบบนักเรียนทุนรัฐบาลในแง่ของคุณภาพและในแง่ของประสิทธิภาพว่าท าอย่างไรเมื่อลงทุนกับนักเรียนทุน  
ไปแล้วจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในมุมของรัฐตลอดช่วงเวลาที่รับราชการ และไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องการให้ทุน 
ไปเรียนอย่างเดียว แต่มองว่าหากกลับมาแล้วจะเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ 

- ความแตกต่างระหว่างศูนย์ความรู้ในต่างประเทศและส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ  
ขอเรียนว่า ศูนย์ความรู้ในต่างประเทศดูแลเรื่องการศึกษาต่างในต่างประเทศในลักษณะเป็น Domestic 
Office ดูแลนักเรียนทุนก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ส่วนส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ  
จะเป็นหน่วยที่อยู่ในต่างประเทศ คอยดูแลนักเรียนในต่างประเทศ  

- ประเด็นเรื่องการโอนย้าย ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้มีการปลดล็อคเรื่องของการโอนย้ายให้มี 
ความคล่องตัวมากขึ้น เดิมหากต้นน้ าไม่ให้มีการโอนก็ไม่ได้สามารถโอนได้ แต่ปัจจุบันหากหน่วยงานเดิม  
ไม่อยากให้โอนก็สามารถเพียงยับยั้งได้ ๙๐ วันหากพ้น ๙๐ วัน ก็ต้องยินยอมให้โอนไป 

- ประเด็นเรื่อง Culture Shock ของนักเรียนทุนรัฐบาล ขอเรียนว่า ความยากของการบริหารระบบ
นักเรียนทุนรัฐบาลคือมีหลายอัตราซึ่งส านักงาน ก.พ. จะดูในช่วงต้นน้ า แต่หัวใจหลักคือเมื่อนักเรียนทุนได้เข้า
ไปท างานแล้วทาง ก.พ. จะดูแลนักเรียนทุนได้อย่างเต็มที่และนักเรียนทุนจะสามารถที่ท างานได้อย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุของการมี ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and 
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Potential System : HiPPS) เนื่องจากต้องการให้นักเรียนทุนที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดีสามารถท างานได้
อย่างเต็มศักยภาพอย่างแท้จริง ระบบ HiPPS จึงเป็นระบบที่หวังจะเป็นตัวต่อยอดให้กับข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพ ทั้งนักเรียนทุน หรือนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ให้มีความก้าวหน้าทางต าแหน่ง
อาชีพที่ดีในส่วนราชการ 

- ประเด็นเรื่องอัตราก าลังพลของทหาร ขอเรียนว่า ปกติจะได้รับข้อมูลภาพรวม แต่ไม่ได้รับข้อมูล  
ที่แยกเป็นแต่ละส่วน แต่ในตอนนี้พยามยามประสานกับองค์กรกลางอ่ืน เช่น ต ารวจ ครู เพ่ือขอเชื่อม
ฐานข้อมูล โดยต ารวจได้ให้ความมือแล้ว จึงหวังว่าจะสามารถท าข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้ได้ 

- ประเด็นเรื่องข้อเสนอแนะคณะกรรมการและป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติที่ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เรื่องห้ามข้าราชการที่ทุจริตเข้ารับราชการ ขอเรียนว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ก.พ. 
เป็นผู้ประสาน ซึ่งได้นัดฝ่ายเลขาขององค์กรกลาง โดยในเดือนกรกฎาคมจะพิจารณาแนวทางการด าเนินการ 
ส่วนกระบวนการขั้นตอนฝ่ายเลขาขององค์กรกลางจะเสนอกับองค์กรของตนอีกครั้ง แล้วจึงจะได้ข้อสรุป 

- ประเด็นเรื่องหลักสูตร นบส ขอเรียนว่า นบส. ๑ เป็นหลักสูตรส าหรับเตรียมบุคคลที่จะขึ้นเป็นรอง
อธิบดี ในหนึ่งจะจัดให้มี ๒ รุ่น รุ่นละ ๙๐ คน โควตาแต่ละกรม ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕๐ กรม ส่วนใหญ่จะได้ 
กรมละ ๑ คน มีระยะเวลาอบรม ๑๕๔ ชั่วโมง ส่วนหลักสูตร นบส. ๒ เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ที่ขึ้นเป็น 
รองอธิบดีแล้ว มีจ านวน ๔๐ คน และให้ความส าคัญกับคนที่ขึ้นเป็นรองอธิบดีใหม่ มีระยะเวลาอบรม  
๑๕๐ ชั่วโมง ส่วนหลักสูตร นบส. ๓ เป็นหลักสูตรที่ก าลังจะเปิดนี้ ส าหรับอธิบดี จ านวนผู้อบรม ๑๕ คน 
จ านวน ๔๕ ชั่วโมง ซึ่งทั้งสามหลักสูตรโดยเฉพาะ นบส. ๒ และ นบส. ๓ ไม่ได้เป็นการเรียน Full time ทุกวัน 
ส่วนการดูงานต่างประเทศ นบส. ๑ และ ๒ มีการไปดูงาน แต่เป็นการไปดูงานในประเทศในแถบเอเชียเท่านั้น 
เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานไม่ควรให้ผู้ที่มีความผิดอาญาในฐานความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตมีสิทธิเข้ารับการสอบรับ

ราชการหรือกลับเข้ารับราชการอีกครั้งถึงแม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินจากพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว  
หากมีการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐ ควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งแนวทางนี้ปัจจุบันใช้เฉพาะกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญเท่านั้น แต่ควรบังคับใช้กับข้าราชการอื่น ๆ เช่น ข้าราชการกลาโหม ต ารวจ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิด
การลักลั่นในการบังคับใช้กฎหมาย  

- หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ส าหรับการรับสมัครสอบให้มีความสะดวก รวดเร็ว  
และเสถียรยิ่งขึ้น รวมถึงควรพิจารณาเพ่ิมและจัดสรรสถานที่สอบให้สอดคล้องกับจ านวนผู้สมัครตามความ
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าสอบที่ต้องไป
สอบห่างไกลจากภูมิล าเนา  

- หน่วยงานควรปรับจ านวนคนที่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
(นบส.) ให้เหมาะสมกับต าแหน่งของผู้เข้ารับการอบรม ไม่ควรมีผู้เข้ารับการอบรมมากจนเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิด
การสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งควรปรับลดงบประมาณในการศึกษาดูงานหรือการจัดหลักสูตร  
ในต่างประเทศให้เหมาะสมด้วย  

- หน่วยงานควรมีการตรวจสอบและประเมินผลหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบมากกว่านี้
โดยอาจให้มีการแต่งตั้งต าแหน่งก่อนที่จะสามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตร เพ่ือให้มั่นใจว่าเนื้อหาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และมีประโยชน์ต่อการด ารงต าแหน่งของผู้เข้า
รับการอบรม เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า 
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- หน่วยงานควรก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการให้ทุนการศึกษาของส านักงาน ก.พ. 
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเข้ารับทุนขาดแคลน เพ่ือให้สามารถวาง
แผนการจัดสรรทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศในอนาคต  

- หน่วยงานควรหาแนวทางให้การโยกย้ายงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ มีความเสรีและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งอาจจัดให้มีการโยกย้ายประจ าปี โดยอาจใช้คะแนนที่ได้จากการ
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ ในการเพ่ิมก าลังพลของหน่วยงานที่ได้คะแนนสูง
จากการโยกย้ายก าลังพลของหน่วยงานอื่นที่ได้คะแนนต่ ากว่า แต่ไม่ควรเพิ่มอัตราก าลังโดยรวม 

- การระบุจ านวนอัตราก าลังให้กับหน่วยงานอาจเป็นการไม่ยืดหยุ่น จึงเสนอการโยกย้ายงาน  
ในระหว่างหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างเสรี หรือมีการโยกย้ายงานประจ าปี เพ่ือดึงหน่วยงานอื่นเข้ามา 

- จากแนวทางการปฏิบัติของหนังสือที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือไม่ให้เกิดการลักลั่นในการใช้บังคับ
กฎหมายควรจะให้ใช้บังคับกับข้าราชการกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนด้วย โดยเฉพาะข้ าราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ทุกหน่วยงานควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ปปช ที่ห้ามไม่ให้ข้าราชการที่กระท าผิดฐานทุจริต  
ได้กลับเข้ารับราชการแม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินไปแล้ว ตามที่คณะรัฐมนตรี  
มีมติรับหลักการเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ 

- หากมีความจ าเป็นควรลดจ านวนผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดและ BOQ งานปรับปรุงอาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (๙๔,๓๒๒,๐๐๐ บาท) 
๒. รายละเอียดหลักสูตร นบส. และหลักสูตรผู้บริหารทั้งหมด (เช่น งบประมาณ/วัตถุประสงค์/ 

หลักสูตร/ประเภทและรายชื่อผู้เข้าร่วม) 
๓. สถิติย้อนหลังเก่ียวกับยอดสมัครและยอดลาออกจากการเป็นข้าราชการ 
๔. รายงานการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสมัครและการลาออกจากการเป็นข้าราชการ 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้น า จ านวน ๖๐ ล้านบาท  
๒. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน ๒ ล้านบาท 
๓. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน ๘ ล้านบาท  
๔. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมนักเรียน จ านวน ๕ ล้านบาท 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ประเด็นจ านวนตัวเลขนักเรียนทุนรัฐบาลจ านวน ๕๐๐ ทุน มีจ านวนนักเรียนทุนในแต่ละปีจ านวน

เท่าไหร่ และขอข้อมูลเป็นเอกสาร 
๒. ในกรณีที่ชี้แจงว่าอัตราการเลือกรองอธิบดีคือหนึ่งต่อสาม ขอข้อมูลจ านวนตัวเลขผู้ฝึกอบรมที่ผ่าน

การฝึกอบรมไปแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นรองอธิบดี  
๓. ขอรายงานการศึกษาท้ังเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปก าลังผลย้อนหลัง ๕ ปี  
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสารค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมของบุคลากร

ภายในและบุคลากรภายนอก ค่าใช้จ่ายในการประชุมนักเรียนจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ๓๖๑,๘๐๔,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีที่หน่วยงานมีหน้าที่ ในการพัฒนาระบบราชการและประเมินผล ขอทราบว่าหลังจ าก 

การประเมินผลเป็นที่เรียบร้อยหน่วยงานมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การติดตามผลการประเมินหรือไม่ อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดและความคาดหวังของโครงการศึกษาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  

ส่วนบุคคลและส่วนร่วม  
- ขอทราบว่าการตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จปีละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รับค าขอกลางหรือไม่ และหากพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก
ประกาศใช้บังคับท าให้ต้องมีการตั้งศูนย์รับค าขอกลางเพ่ือรวบรวมการให้บริการการขอใบอนุญาตของทุก
หน่วยงาน ศูนย์รับค าขอกลางนี้จะอยู่ภายใต้หน่วยงานหรือไม่ อย่างไร  

- เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการระบุค่าใช้จ่าย
ส าหรับ SDU เพ่ิมขึ้น ขอทราบว่ากลไกลการท างานของ SDU มีกระบวนการท างานอย่างไร  

- การประเมินผล Business Ready ของ World Bank ที่มาแทน Doing Business แต่รอบที่ผ่านมา
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกมา ๕๐ ประเทศแรก ไม่มีประเทศไทย ขอทราบว่าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในห้าสิบหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบความคืบหน้าการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น จ านวน ๒ 
อาคาร พ้ืนที่ใช้สอย ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

- ขอสอบถามว่างบตามโครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ตั้งมาเพ่ือตอบสนองการเข้าร่วมเครือข่ายนี้ Open Government Partnership (OGP) ด้วยหรือไม่ 

- ขอสอบถามรายละเอียดของโครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อด้าน  
การทุจริตเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐว่าอย่างไร นอกจากการบรรยายอบรม เห็นว่า  
หากสามารถท าหลักสูตรเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ OGT OCP รวมถึงซึ่ง OECD เพ่ือตอบสนองเป็นแนวทาง
เดียวกันและสามารถให้หน่วยงานอื่นใช้ได้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศ 

-ประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ( Conflict of Interest) เห็นว่าหลักสูตรเพ่ือการศึกษาเหมือน
เป็นการสร้างระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมเติมขึ้นอีก ขอสอบถามว่าเราสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันระบบอุปถัมภ์จากหลักสูตรเหล่านี้ได้อย่างไร ยกตัวอย่างการศึกษาโดยใช้ Social Analysis 
เพ่ือดูความสัมพันธ์ของผู้ เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ กับผู้ที่ด ารงทางการเมืองว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร  
เพ่ือใช้หลักสถิติในการวัด ซึ่งจะท าให้ ก.พ.ร. ได้ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขที่จับต้องได้ 

- กรณีการส ารวจตึกที่ไม่ได้ใช้งานทั่วประเทศที่  ก.พ.ร. ได้ด าเนินการ ซึ่งบางหน่วยงานไม่ยอมให้
ข้อมูลว่าเป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งาน ขอทราบว่าได้แก้ไขปัญหาในการท าข้อมูลตึกร้างอย่างไร  

- ขอสอบถามว่าเคยมีหน่วยงานใดที่ ก.พ.ร. ได้ตั้งข้อสังเกต ท าให้ต้องปรับลดงาน ปรับลดอัตราก าลัง 
หรือถูกยุบไปบ้างแล้วหรือไม่ จึงอยากสอบถามว่าภายใน ๕ ปี ได้มีการปรับลดก าลังพล ปรับลดหน่วยงาน 
หรือปรับลดภารกิจไปบ้างแล้วหรือไม่ 

- จากภารกิจของ ก.พ.ร. ในการปรับแก้ไขกฎระเบียบและตั้งข้อสังเกตเพ่ือพัฒนาระบบราชการ  
ให้ท างานรวดเร็วขึ้น ขอทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตที่ ก.พ.ร. ส่งไปถึงหน่วยงาน
เพ่ือแก้ไขกฎระเบียบ และส่งไปถึงหน่วยงานใดบ้าง ขอข้อมูลย้อนภายในหลังห้าปี  
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- ขอสอบถามว่าแผนเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการในอนาคตได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังอย่างไร  
มีจ านวนลดลงเท่าไหร่ หรือคงจ านวนไว้  

- ประเด็นโครงการศึกษาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานกลางเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ (Conflict of Interest) ขอสอบถามว่าจะได้ผล
การศึกษานี้เมื่อไหร่  

- ประเด็นงบการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)  
โดยดึงระบบ Business Portal และ Citizen Portal ขอสอบถามว่าหลังจากนี้จะไม่หน่วยงานใดมาของบ 
เพ่ือท า application อีกใช่หรือไม่ และมีหน่วยงานที่สามารถก าหนดนโยบายให้มี application อยู่ในระบบ
เดียวหรือไม ่

- ประเด็นตามแนวทางการปฏิบัติของหนังสือที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหยุดปฏิบัติหน้าที่ ขอสอบถามว่าปัจจุบัน  
มีข้าราชพลเรือนที่ถูกให้พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้อง
เป็นจ านวนเท่าไหร่ สังกัดหน่วยงานใด  

- ขอสอบถามความคืบหน้า กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ มีมาตรการห้าม
บุคคลที่ท าผิดฐานทุจริตเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงบุคคลถูกล้างมลทินหากถูกไล่ออกฐานทุจริตก็ต้องห้ามไม่ให้
เข้ารับราชการ  

- ขอสอบถามถึงผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เป็นอย่างไร 
และปัจจุบันยังมี โครงการนี้ อยู่หรือไม่  และขอสอบถามถึงต าแหน่ งหน้าที่ การงาน (Career Path)  
ของข้าราชการที่เข้าอบรมว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ขอสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเห็นศักยภาพของข้าราชการ 
ที่เข้าร่วมอบรมว่ามีข้าราชการที่มีความสามารถนั้นมีอยู่จ านวนมาก  

- กรณีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ขอสอบถามว่าผู้ เข้าอบรม
ประกอบด้วยอะไรบ้าง กลุ่มไหนบ้าง จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาการอบรม มีการดูงานต่างประเทศไทย
หรือไม่ หากจ าเป็นต้องมีควรลดผู้เข้าอบรมได้หรือไม่ และของดการดูงานต่างประเทศไปก่อนได้หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นแนวทางการติดตามผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ ขอเรียนว่า มีตัวชี้วัดซึ่งได้มี

การติดตามทุกครั้งทุกป ี
- ประเด็นโครงการศึกษาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 

of Interest) ขอเรียนว่า ปีนี้จะด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน โดยใช้งบบูรณาการ 
ของ ป.ป.ช ในการจัดท าการศึกษากรณีของหน่วยงานกลาง เนื่องจากบางหน่วยงานได้ใช้หลักเกณฑ์  
ของ ป.ป.ช. แล้วส่วนหนึ่ง โดยพบว่าหน่วยงานกลางยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์จึงจะน ามาศึกษาในเรื่องนี้  

- ประเด็นเรื่อง Application ขอเรียนว่า เป้าหมายที่ต้องการให้ข้อมูล Service ภาครัฐเป็น  
Digital Service ดังนั้น เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ก.พ.ร. จึงดึงService ทั้งหมดมาเข้าสู่ Platform กลาง 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปหาข้อมูลในที่เดียว (Single Sign On) และสามารถเข้าไปได้ทุก Service ซึ่งปัจจุบันมี
อยู่สอง แพลตฟอร์มคือ Biz Portal เพ่ือขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต และ Citizen Portal (แอปพลิเคชั่น
ทางรัฐ) เป็นบริการส าหรับประชาชนเป็นรายบุคคล เพ่ือสอบถามสิทธิประกันสังคม ตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งนี้ 
จะพยายามดึง Service ของภาครัฐทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสองปี เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น 

- ประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ใช้พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง  
ทั้งสองระบบได้แก่ Business Portal และ Citizen Portal ซึ่งได้ด าเนินการมาหลายปีแล้ว  
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- ประเด็นเรื่อง SDU Model (Service Delivery Unit) หรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีมานาน 
ขอเรียนว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการหน่วยงานแม่ ซึ่งหน่วยงานที่ใช้บริการส่วนใหญ่ ได้แก่ ส านักพิมพ์  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่วน ก.พ.ร. ได้ใช้บริการในส่วน
ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่มีหน้าที่หลักคือพัฒนานักเรียน นปร. ซึ่งได้ด าเนินพัฒนา  
มาเป็นเวลา ๒๐ ปี  

- ประเด็นการประเมินผล Business Ready ของ World Bank โดย ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพที่ขับเคลื่อน
เรื่องนี้ ในปีที่ผ่านมา World Bank ได้แบ่งเป็นสามกลุ่ม ประเทศไทยอยู่กลุ่มที่สอง ซึ่งผลจะออกในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยจะเก็บข้อมูลในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปี ๒๕๖๘ จึงพยายามแจ้งเตือนหน่วยงาน 
และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพ่ือมอบให้หน่วยงานด าเนินการ เพราะมีดัชนี 
ที่น่าเป็นห่วงและไม่เคยได้เก็บข้อมูลมาก่อน แต่ทั้งนี้ได้มีการประสานกับหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 

- ประเด็นเรื่องอาคาร ก.พ.ร. ขอเรียนว่า ที่ผ่าน ก.พ.ร. ได้เช่าวัดเบญจบพิตรซึ่งทางวัดได้ขออาคาร
คืน จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องไปสร้างตึกอยู่ที่ซอยสีลม ซึ่งเป็นอาคารหกชั้น จ านวน ๒ อาคาร ณ วันที่  
๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๓ ซึ่งคาดว่างานฐานรากทั้งหมดจะเสร็จภายในปีนี้ 

- กรณีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ขอเรียนว่า งบในการพัฒนา นปร. 
จ านวน ๒๐ ล้าน ได้มอบให้สถาบันส่งเสริมการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีรับผิดชอบหลักสูตร นปร. โดยได้
ด าเนินการมาแล้วทั้งหมด ๑๗ รุ่น ซึ่งในระยะเวลา ๒๐ ปีได้ผลิตข้าราชการที่เป็น นปร. มาแล้วจ านวน  
๕๐๐ คน กระจายไปทั้งหมด ๙๓ หน่วยงาน ส่วนความก้าวหน้าปัจจุบันมีนักเรียน นปร. ที่เป็นหัวหน้าระดับ
ผู้อ านวยการ จ านวน ๑ คน เป็นผู้อ านวยการองค์การมหาชน ๑ คน ทั้งนี้ ยังคงมีหลักสูตร Re - skill และ  
Up skill และมีการ Reunion เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนด้วยกัน ทั้งนี้ จะพัฒนาให้ตอบโจทย์
ราชการและประเทศ โดยมุ่งเน้นว่าการพัฒนา นปร. จะต้องมีเป้าหมายพ่ือให้องค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อน
ไปสู่ดิจิทัลเนชัน การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ได้ท าเรื่องปรับเปลี่ยนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

- ประเด็นงบประมาณที่ใช้ใน Chat GPT ขอน าเรียนว่า ได้ใช้อย่างคุ้มค่า ทั้งสรุปการประชุม  
การถอดเทป การเขียนหนังสือราชการภายใน การเขียนโครงการ การใช้ตรวจงานหน้าห้อง ด้านตรวจรางวัล 
การท า KPI 

- ประเด็นโครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้ตอบ
โจทย์เรื่องของ Open Government Partnership (OGP) ด้วยหรือไม่ ขอเรียนว่า เรื่องของดิจิทัล ก.พ.ร.  
ได้ท าเพ่ือตอบโจทย์ทั้งสองส่วนทั้ง Open Government Partnership (OGP) และองค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  

- ประเด็นงบบูรณการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอเรียนว่า เน้นเรื่องสร้างการรับรู้  
ซึ่งยอมรับว่ายังสื่อสารกับประชาชนไม่เพียงพอ จึงเน้นเรื่องคู่มือของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอน
การติดต่อภาครัฐ ซึ่งในส่วนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับรู้ และเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  
การอ านวยความสะดวก พระราชกฤษฎีกาการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี และพระราชบัญญัติราชการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวน มีความโปร่งใสและมีความมั่นใจ 
ในการติดต่อกับภาครัฐ 

- ประเด็นการส ารวจสินทรัพย์ ขอเรียนว่า ก.พ.ร. ได้ด าเนินการส ารวจสินทรัพย์ร้างที่ไม่ได้มีการใช้
งาน โดยจะขอข้อมูลจากหน่วยงานเป็นรายการสินทรัพย์ที่ต้องการทบทวนต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ว่าหน่วยงานจะเสนอว่าจะน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์อะไร ส่วนปัญหาที่ค้นพบส่วนใหญ่  คือ
ปัญหาที่ต้องถ่ายโอนแต่ทางท้องถิ่นไม่พร้อมที่จะรับ จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขว่าควรจะท าระบบลงทะเบียน  
กับทางกรมบัญชีกลาง ขอเรียนเบื้องต้นว่าจากที่ส ารวจไปทั้งหมด ๒๐ กระทรวง มี ๑๒ กระทรวงแจ้งว่า 
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มีสินทรัพย์ที่ขอทบทวนการใช้ประโยชน์ประมาณ ๑๗,๐๐๐ รายการ ซึ่งหน่วยงานได้เสนอทางเลือกว่า 
จะน ามาประโยชน์อย่างไร 

- ประเด็นเรื่องการยุบหน่วยงาน ขอเรียนว่า ก.พ.ร. ได้ด าเนินการยุบพิงคนครซึ่งเป็นองค์การมหาชน 
ล่าสุดได้เสนอยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินซึ่งคณะรัฐมนตรีให้มีอายุถึง ๓๐ กันยายนนี้ ทั้งนี้  
อยู่ในระหว่างพิจารณาเรื่องความซ้ าซ้อนของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาค  
เพ่ือยกระดับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค 

- ประเด็นเรื่องกฎระเบียบที่ขอให้หน่วยงานแก้ไข ขอเรียนว่า ในลักษณะภาพใหญ่ที่กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติไม่ค่อยมี แต่ส่วนใหญ่จะแก้ไขในกฎหมายลูกบทที่เป็นไปทางปฏิบัติ พร้อมกับมีข้อเสนอแนะ  
ให้ปฏิบัติ เพ่ือตอบรับกับพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกเรื่องการจดแจ้งหรือจดทะเบียน ซึ่งพบว่า
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎหมายรวมกัน จ านวน ๘๕ ฉบับ ให้สามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
จึงได้ด าเนินการร่วมกันกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ธุรกรรมทางภาครัฐสามารท าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายในลักษณะที่ได้ท าร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ประเด็นเรื่องการพิจารณาจ านวนคน ขอเรียนว่า ในการด าเนินการของ ก.พ.ร. ที่ผ่านมา  คือ  
การห้ามไม่ให้มีการตั้งหน่วยงานเพ่ิม เมื่อหน่วยงานได้ขอให้มีการตั้งเพ่ิมจะให้หน่วยงานกลับไปทบทวน  
ว่าซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดหรือใช้วิธีการอ่ืนได้หรือไม่ ทั้งนี้  มีหลักเกณฑ์ที่ให้หน่ วยงานคือหลักเกณฑ์  
One in Ex out หากต้องการได้เพ่ิมหนึ่งหน่วยงานต้องลดไปหนึ่งหน่วยงาน รวมถึงให้หน่วยงานปรับเปลี่ยน
หน่วยงานภายในได้ โดยการปรับภารกิจ เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 

- ประเด็นเรื่องการขอเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย ขอเรียนว่า งานวิจัยทั้งหมดของ ก.พ.ร. ทั้งหมด 
ไว้ขึ้นอยู่ในหน้าเว็บไซต์ กพร. ประมาณ ๖๕ รายการ หากต้องการข้อมูลที่ Update จะอยู่ในงานรายงาน
พัฒนาระบบข้าราชการที่ ก.พ.ร. น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปี แต่ทั้งนี้ สามารถส่งงาน
รายงานพัฒนาระบบข้าราชการย้อนหลัง ส่วนงานวิจัยสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของ กพร.รวมถึงสิ่งที่ได้พัฒนา
ระบบราชการได้ลงไว้ในเว็บไซต์เช่นกัน 

- ประเด็นหลักสูตร นปร. ขอเรียนว่า หลักสูตร นปร. ได้ผลิตนักเรียนปีละ ๓๐ – ๕๐ คน  
ได้ด าเนินการมา ๒๐ ปี เป็นจ านวน ๑๗ รุ่น มีจ านวนผู้ผ่านการอบรมจ านวน ๕๐๐ คน อยู่ในส่วนราชการ 
ต่าง ๆ จ านวน ๙๓ หน่วยงาน ส่วนที่รับมีอยู่ ๒ ส่วน คือส่วนที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เคยรับข้าราชการ 
มาก่อน เดิมเคยมีการฝึกงานต่างประเทศ ภายหลังได้การปรับลดกรอบระยะเวลาให้เหลือเพียงหนึ่งเดือน  
เพ่ือลดงบประมาณให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดจะส่งเพิ่มเติม 

- ประเด็นเรื่องผลการศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) คาดว่าจะได้ผลการศึกษาภายในปีหน้า  
ซึ่งได้ตั้งกรอบไว้หนึ่งปี 

- ประเด็นการเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม ขอเรียนว่า เรื่องการบริการภาครัฐเห็นว่าจะต้องรวมเข้าด้วยกัน
และต้องมีการปรับปรุง เห็นว่าน่าจะไม่มีการเพ่ิมเติม เนื่องจากได้ด าเนินมาร้อยละ ๙๐ เพียงแต่ได้มี 
การปรับปรุงหรือพัฒนา ทั้งนี้ เห็นว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ในลักษณะ Single Sign On 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานไม่ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลและให้รางวัลของหน่วยงานมากเกินไปจนอาจ

เป็นภาระของหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานควรก าหนดเป็นระยะเวลาเข้าตรวจสอบและประเมินผล
หน่วยราชการแทนการก าหนดวันที่ชัดเจน ในลักษณะสุ่มตรวจ เพ่ือให้หน่วยงานทราบถึงสถานการณ์จริงใน
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน นอกจากนี้ หลังจากที่หน่วยงานได้รับรางวัลจากการ
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ประเมินแล้ว ควรมีการติดตามประเมินผลหลังจากได้รับรางวัลด้วยว่าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลยังคงด าเนินการ
ตามหลักเกณฑท์ี่ได้รับรางวัลหรือไม่  

- เรื่องการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อด้านการทุจริตเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐว่าอย่างไร หน่วยงานสามารถท าหลักสูตรเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ OGT OCP 
รวมถึงซึ่ง OECD เพ่ือตอบสนองเป็นแนวทางเดียวกันและสามารถให้หน่วยงานอ่ืนใช้ได้ด้วยน่าจะเป็น
ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศ 

- กรณีหลักสูตรเพ่ือการศึกษาเป็นเหมือนการสร้างระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมเติม
ขึ้นอีก (Conflict of Interest) อาจท าการศึกษาโดยใช้ Social Analysis เพ่ือดูความสัมพันธ์ของผู้เข้าเรียน
หลักสูตรต่างๆ กับผู้ที่ด ารงทางการเมืองว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร เพ่ือใช้หลักสถิติในการวัด ซึ่งจะท าให้ 
ก.พ.ร. ได้ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขที่จับต้องได้ 

- การระบุจ านวนอัตราก าลังให้กับหน่วยงานอาจเป็นการไม่ยืดหยุ่น เสนอให้มีการโยกย้ายงาน  
ในระหว่างหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างเสรี หรือมีการโยกย้ายงานประจ าปี  

- แผนงานการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่หน่วยงานตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดอบรม  
เป็นการจัดอบรมที่ไม่สามารถประเมินผลได้ เห็นว่าการใช้งบประมาณไปประเมินผลในสิ่งที่วัดประเมินไม่ได้ 
เช่น การทุจริตคอรัปชั่นที่ไม่สามารถประเมินได้ อาจท าให้เสียงบประมาณเพ่ือประเมินผลโดยสูญเปล่า 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่และหลักสูตรผู้บริหารทั้ งหมด  

(เช่น งบประมาณ/วัตถุประสงค์/หลักสูตร/ประเภทและรายชื่อผู้เข้าร่วม) 
๒. รายการ ๒,๗๐๐ บริการดิจิทัล และ/หรือ แอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐทั้งหมดที่ กพร. มีแผน

ด าเนินการควบรวมมาอยู่ในแพลตฟอร์มกลาง 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการพัฒนานักบริหารงานการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

จ านวน ๒๐ ล้านบาท  
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารรายงานการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบราชการ

และการปฏิรูปก าลังผลย้อนหลัง ๕ ปี  
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑.ข้อมูลการส ารวจอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานทั่วประเทศหรืออาคารที่ต้องมีการทบทวนการใช้

ประโยชน์ 
๒. ข้อมูลการส ารวจถึงหน่วยงานที่ถูกปรับลด ลดอัตราก าลัง หรือยุบหน่วยงาน ย้อนหลัง ๕ ปี 
๓. ข้อมูลผลที่ได้รับจากการด าเนินการตามภารกิจการปรับลดแก้ไขยกเลิกระเบียบ กฎหมาย และการ

ตั้งข้อสังเกตเพ่ือพัฒนาระบบราชการท างานรวดเร็วขึ้น ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
๔. ข้อมูลจาก ๑๗,๐๐๐ รายการ จาก ๑๒ กระทรวงว่ามีรายการอะไรบ้าง โดยส่งข้อมูลมาเป็น  
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๘๙๖,๙๘๕,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก จ านวน ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดโครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๕๐ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๑๗  

- ขอทราบว่าหากแผน Flagship ไม่ถูกน ามาใช้ในการจัดท างบประมาณจริง หน่วยงานมองว่าสาเหตุ
เกิดจากอะไร และมีความจ าเป็นหรือไม่ที่ให้หน่วยงานด าเนินการตามแผน Flagship  

- ขอทราบว่าค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม จะตอบต่อการพัฒนาประเทศที่ต้อง  
มีการวางแผนเชิงพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร  

- ขอสอบถามว่างบตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จส าหรับประชาชน 
และธุรกิจ และโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ตั้งมาเพ่ือ
ตอบสนองการเข้าร่วมเครือข่ายองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ด้วยหรือไม ่

- ขอสอบถามว่าระบบ eMENSCR (ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ) ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อ
กับระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณได้หรือไม่ ที่สามารถลดขั้นตอนกรณีที่หน่วยงานจะขอ
งบประมาณตามโครงการ Flagship ระบบได้เชื่อมต่อและสามารถใช้ได้ในปีนี้เลยหรือไม่ 

-ขอทราบรายละเอียดและความชัดเจนของโครงการ SPlan (Spatial Plan Platform) จ านวน  
๖๐ กว่าล้านบาท ว่าเป็นโครงการด าเนินการในเรื่องใด 

- ขอสอบถามว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ได้ทบทวนความส าเร็จของแผนที่
ออกมาใช้จนใกล้จะครบก าหนดหรือไม่ หากมีการทบทวนขอรายงานการทบทวน  

- ขอสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย ที่ตั้งงบไว้จ านวน ๑๖๕ ล้านบาท ว่ามีรายละเอียด
อย่างไร  

- ประเด็นการสร้างอาคารใหม่ เสนอให้มีการเช่าไปก่อนได้หรือไม่ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นงบค่าใช้จ่ายการเข้าเป็นสมาชิก OECD จ านวน ๑๖๕ ล้านบาท ขอเรียนว่า ขณะนี้ 

อยู่ในกระบวนการจะเข้าสู่การจะเป็นสมาชิก จึงมีค่าจ่ายให้กับคณะกรรมการ (Committee) ทั้งหมด  
๒๖ ชุดที่จะต้องเข้าไปร่วม โดยในแต่ละชุดจะพิจารณาว่าจะมีการศึกษาอะไรร่วมกันบ้าง ซึ่งจะก าหนดเป็น
วงเงินมาให้ ซึ่งในปี ๒๕๖๘ ได้จ่ายไปเป็นจ านวน ๖.๗ ล้านยูโร เป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการส าหรับ 
เข้าเป็นสมาชิก (Accession Process) ส่วนจ านวนเงิน ๑๖๕ ล้านบาท ที่ตั้งไว้เป็นกรอบตามที่ได้ประสาน
เบื้องต้นกับ OECD ว่าปี ๒๕๖๙ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงการท า Initial 
Memorandum โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ๒๖ ชุดจะต้องกลับมาพิจารณาข้อกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติ  โดยเทียบกับคู่มือการปฏิบัติของทาง OECD ในขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดท าระบบที่จะท าให้ท างานง่ายขึ้น ได้มีการแปลกฎหมายไทยเป็นอังกฤษ  
การแปลคู่มือ OECD เป็นภาษาไทย ซึ่งการด าเนินการส่วนนี้ได้ส่งให้ OECD ใน Committee แรกไปแล้ว  
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คาดว่าภายในปีนี้จะได้จัดท า Initial Memorandum เรียบร้อย ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เข้ากับ
มาตรฐานของ OECD ดังนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ต้องโอนเงินเป็นก้อนตามที่ OECD  
แจ้งมา ส าหรับกระบวนการเข้าสมัคร (Accession) 

- ประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายช้าประมาณร้อยละ ๒๐ ขอเรียนว่า ได้ติดเรื่องอุทธรณ์และได้มีการเปิด
ประมูลใหม่ เนื่องจากบางรายการเปิดประมูลแต่ไม่มีใครมายื่น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ ส่วนใหญ่ 
มาจากเงินอุดหนุนที่เพ่ิมข้ึน 

- ประเด็นตัวอาคารส านักงาน ขอเรียนว่า ที่ส านักงานได้ขอเป็นค่าออกแบบอาคาร เนื่องจากมีความ
จ าเป็น เนื่องจากอาคารส านักงานของสภาพัฒนาฯ อาคารที่มี ๖ อาคาร อาคารอายุมากที่ สุดอยู่ที่  
๖๓ ปี อาคารหนึ่งและอาคารสอง มีอายุ ๖๐ ปี ทั้งนี้ จะสร้างในพ้ืนที่เดิม ก าหนดให้เป็นอาคาร ๘ ชั้น  
เป็นกลุ่มอาคาร ซึ่งมีบุคลากรจ านวน ๔๐๐- ๕๐๐ คน 

- ประเด็นระบบ SPlan หรือระบบการน าเข้าและกลั่นกรองแผนเชิงพ้ืนที่ ขอเรียนว่า เป็นระบบ 
ที่ท าขึ้นมาเพ่ือใช้ในการกลั่นกรองโครงจังหวัดทุกจังหวัดที่น าเข้าข้อมูล และพิจารณาเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่ทุกจังหวัดเสนอเข้ามา ซึ่งแทนที่การส่งเป็นกระดาษแต่ส่งเข้ามาในระบบนี้แทน ท าให้เกิดความรวดเร็ว
และใช้ในการติดตามผล โดยจะเป็นระบบที่เสริมกับระบบ eMENSCR และต้องเชื่อมกับระบบ e-Budgeting  

- ประเด็นเรื่องระบบ eMENSCR เชื่อมกับระบบ e-Budgeting ขอเรียนว่า อยู่ระหว่างการท า 
Protocol ซึ่งน่าจะเชื่อมกันได้ภายในปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้า โดยจะมีการใช้ระบบจริงได้ภายในปีหน้า  

- ประเด็นเพ่ิมเติมระบบ SPlan ขอเรียนว่า ระบบ eMENSCR เป็นระบบใหญ่  ในการติดตาม
ประมวลผล ที่มีแผนของหน่วยงานที่ใช้ในการติดตามผล ส่วนระบบ SPlan เป็นตัวเฉพาะของหน่วยงานที่ใช้
ส าหรับผังจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งสภาพัฒน์ฯ ต้องท าทุกปีและมีการเรียกกลั่นกรองโครงการ และอีกเอกสาร
จ านวน จึงเห็นว่าท าเป็นระบบเพ่ือส่งเอกสาร แต่ท้ายที่สุดจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมกับระบบ eMENSCR เพ่ือใช้ใน
การติดตามประมวลผลด้วยกัน 

- ประเด็นอาคารส านักงานที่มีอาคารโบราณสถาน และเป็นที่ดินที่สภาพัฒน์ฯ ขอเรียนว่า งบที่ขอ  
ครั้งนี้ขอเพ่ือออกแบบ และหากพิจารณาระหว่างเช่ากับสร้าง การสร้างอาจคุ้มค่ากว่า 

- ประเด็นโครงการ Flagship ที่ได้ด าเนินการมาหลายปี ขอเรียนว่า ที่ผ่านก็ได้รับเงินงบประมาณ 
ไปพอสมควร แต่ก็มี ไม่ ได้บ้าง ส่วนที่ ไม่ ได้ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ยังมีความไม่พร้อมเรื่องของ  
การด าเนินการ ท าให้ส านักงบประมาณต้องดึงออกไปก่อน ปัญหาส่วนแรกคือหน่วยงานมีการคิดโครงการใหม่
ขึน้มาแต่มีความไม่พร้อมจึงยังไม่ได้งบประมาณ 

- ป ระ เด็ น เรื่ อ ง SEA (Strategic Environmental Assessment) หรือแนวทางการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส านักงานมองว่าอย่างไร ขอเรียนว่า ส านักงานได้ท าระเบียบ SEA ไว้และท า 
Guideline เกี่ยวกับ SEA ซึ่งในอนาคตเห็นว่าไกด์ไลน์และระเบียบจะเป็นกรอบให้กับหน่วยงานที่จะท าแผน
เฉพาะพ้ืนที่ที่จะท า SEA ส่วนการตั้งงบ ๓.๔ ล้านบาท เพ่ือรองรับถ้าระเบียบมีผลใช้บังคับจะไปขับเคลื่อน 
ทั้งนี้ ส านักงานไม่ได้ท า SEA แต่เป็นตัวไกด์ไลน์เพ่ือให้หน่วยงานเอาไปใช้ 

- ประเด็นเรื่องได้มีการส่งงบการเงินเพ่ือประกอบงบแผ่นดิน ขอเรียนว่า ส านักงานได้ส่งผ่านระบบ 
CFS ของกรมบัญชีกลาง 

- ประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้มีการทบทวนหรือไม่ ขอเรียนว่า  
ได้มีการประเมินซึ่งเริ่มต้นใช้ปี ๖๖ จึงได้มีการประเมินในสองปีแรกของแผน ขอเรียนว่าในการท าแผนฉบับ
ถัดไปกระบวนการของแผนจะใช้เวลาประมาณสองปี จึงเริ่มกระบวนการในเวลานี้ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ท า Research โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งต้องเริ่มท าให้เสร็จในปี ๒๕๗๐ จึงคิดว่ามีเวลา
เพียงพอส าหรับการท าแผนถัดไป 
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- ประเด็นเรื่องการจะมีหน่วยงานใหม่เพ่ิม ขอเรียนว่า หากมีการตั้งหน่วยงานเพ่ิมโดยออกเป็น
พระราชบัญญัติในส่วนนี้อ านาจของคณะกรรมการ ก.พ.ร. ไปไม่ถึง แต่ขั้นตอนที่ส านักงานเล ขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสอบถาม ก.พ.ร. ซึ่งได้ให้ความเห็นเป็นหลักการ หลักการแรกคือการใช้หน่วยงานที่มีอยู่ 
หลักการที่สองหากมีหน่วยงานใหม่คุ้มค่าหรือไม่ และให้พิจารณาเทียบกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือไม่ให้เกิด 
ความซ้ าซ้อน  

- ประเด็นเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก OECD จ านวน ๑๖๕ ล้านบาท ขอเรียนว่า ปีที่ผ่าน
มาได้จ่ายไปจ านวน ๖.๗ ล้านยูโร ส่วนในปีนี้จ านวนเงิน ๑๖๕ ล้านบาท โดยประสานกับทาง OECD  
ในเบื้องต้นในส่วนของคณะกรรมการจ านวน ๒๖ ชุดที่ประเทศไทยจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเข้าสมัครสมาชิก  
จะพิจารณาว่าจะต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับไทยเรื่องใดบ้าง และจะคิดเป็นค่าใช้จ่าย โดยเสนอจะค่าใช้จ่ายให้
มาเป็นก้อนทั้งหมด ซึ่งจ านวน ๑๖๕ ล้าน ซึ่งประมาณ ๕ -๖ ล้านยูโร ส่วนงบ ๙ ล้านบาทที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้
ประสานงานและเดินทางไปประชุมที่เก่ียวข้องกับ OECD ซึ่งมีคณะกรรมการหลายชุดที่จะต้องไปเข้าร่วม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรทบทวนและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๓ อย่างรอบด้าน ก่อนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับใหม่เพ่ือให้การ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง และไม่กลายเป็นเพียงเครื่องมือของหน่วยงานราชการในการขอรับจัดสรรงบประมาณโดยขาด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๓ ก าหนดไว้  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายรวิศ  สอดส่อง โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการวางแผนและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ 

เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทยจ านวน ๑๖๕ ล้านบาท 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ระบบการน าเข้า และระบบการกลั่นกรองแผนเชิงพ้ืนที่ 

แพลตฟอร์ม SPL จ านวน ๒๘ ล้านบาท 
๒. ขอรายละเอียดค่าออกแบบการก่อสร้างอาคารส านักงาน จ านวน ๑๖ ล้านบาท พร้อมเหตุผล

ความจ าเป็นในการก่อสร้าง 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายงานการทบทวนความส าเร็จของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ 

เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทยจ านวน ๑๖๕ ล้านบาท 
 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ๙๑๗,๔๔๑,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เรื่องการขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรมภาครัฐ ที่จะให้รัฐเป็น Digital Government Open ยังไม่เห็น

ความคืบหน้า ขอสอบถามส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ด าเนินการหรือให้หน่วยงานรับผิดชอบ  
ในการผลักดันโครงการ 
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- เรื่องภารกิจเรื่องรับร้องเรียนและประสานกับประชาชน ขอสอบถามว่ามีการประเมิน  
ถึงประสิทธิภาพในเรื่องนี้ไว้หรือไม่ โดยเฉพาะความพึงพอใจของประชาชน 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเทิดทูนในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบัน  
วงเงินงบประมาณ จ านวน ๙๐ ล้านบาท และหลักเกณฑ์การตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคณะกรรมาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๘ ล้านบาทอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ ายในการสนับสนุนการด า เนินงานกิจกรรมจิตอาสาภาครัฐ  
วงเงินงบประมาณ จ านวน ๑.๖๒๕ ล้านบาทอย่างไร 

- แนวทางการบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเรื่องการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างไร 
- ขอทราบความคืบหน้าแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนใด และความคืบหน้า

การจัดท าแผนกระจายอ านาจ ฉบับที่  สาม ความคืบหน้าการเร่งรัดการถ่ายโอนตามแผนที่หนึ่ ง  
และสองอย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจด้านการจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อม เมื่อใด  

- ขอทราบความคืบหน้าการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และแผนงานการออกกฎหมายเพิ่มเติมตามมาตรา ๙ อย่างไร  

- ขอทราบความคืบหน้ าการแก้ปัญหาบุหรี่ ไฟ ฟ้ากับการส่ งเสริมน โยบายซอฟเพาเวอร์  
ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ รับไปด าเนินการอย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าคดีของไอทีวี ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ วงเงินงบประมาณ  

๘๘ ล้านบาท อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

วงเงิน ๑๘ ล้านบาท อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดการด าเนินงานส่งผลให้ได้คะแนนความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ๗๘.๘๗ คะแนน ต่ ากว่าเกณฑ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นมา คะแนนไอทีเอลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และแนวทางการด าเนินงานเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการเชื่อมโยงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการยกระดับในเรื่องของการบริการประชาชน  

โดยการให้บริการผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๑๑ โดยประชาชนสามารถติดตามเรื่องราว 
ร้องทุกข์ผ่านระบบ tracking system และสามารถโทรศัพท์สอบถามกระบวนการที่ส่งเข้ามาแล้วว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด ด าเนินการขยายผลเชื่อมโยงระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) และด าเนินการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

- กรณีโครงการเฉลิมพระเกียรติ วงเงิน ๙๐ ล้านบาท ด าเนินการในวาระส าคัญต่าง ๆ ในนามรัฐบาล
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพระราชพิธีที่ส าคัญ และการด าเนินการจิตอาสาภาครัฐ วงเงิน  
๑๑๑ ล้านบาท ด าเนินงานในเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันส าคัญ ด าเนินการส่งวิทยากรไปอบรม 
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ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความรู้ตลอดจนในเรื่องของการฝึกอบรม เช่น การช่วยเหลือ
ชีวิตขั้นพ้ืนฐาน หรือซีพีอาร์ 

- กรณีการบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ จ านวน ๔,๐๐๐ 
หน่วยงาน ส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหากเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบ 
อย่างกว้างขวางจะต่อให้กับส่วนกลาง ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี เรื่องราว
ร้องทุกข์ที่พิจารณาส่งกลับมาทั้งหมดจ านวน ๔๐,๐๐๐ เรื่อง ส่วนเรื่องที่ยุติแล้วจ านวน ๓๐,๐๐๐ กว่าเรื่อง 
หน่วยงานที่งานที่เก่ียวข้องยืนยันมาว่าได้มีการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องที่เหลือหน่วยงานติดตาม
ผลการพิจารณาเป็นระยะ และได้น าเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างาน 

- กรณีความคืบหน้าแผนการกระจายอ านาจผลการด าเนินงานตามฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ส่วนที่เหลือด าเนินการเร่งรัดติดตาม ส่วนแผนที่ ๓ อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน  
การด าเนินงานของแผนฉบับที่ ๒ ขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เหลืออยู่ประมาณ ๓๗ ภารกิจ ตอนนี้ 
ร่างแผน ๓ ค้างการพิจารณา จ านวน ๑๐ กว่าปี ปัจจุบันแต่งตั้งคณะท างานจ านวน ๒ ชุด เพ่ือจะผลักดัน 
ร่างแผน ๓ เข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมกันทั้งหมด ๖๗ ครั้ง ภารกิจใหม่ประมาณ ๒๘ ภารกิจหรือ
ภารกิจเดิมที่ยังค้างอยู่ ๓๗ ภารกิจ ตามแผนหนึ่งและแผนสอง ขับเคลื่อนต่อไปของภารกิจใหม่สรุปได้ 
ภายในเดือนมถิุนายน เสนอต่อคณะกรรมการกระจายต่อไป 

- กรณีความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการขณะนี้ได้น าเสนอส านักงาน 
เลขาคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าอยู่ระหว่างการน าเสนอเพ่ือเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาส่วนกฎหมายลูก 
ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีลงนามใน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

- ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกระจายอ านาจมอบนโยบายกรอบการด าเนินงาน 
ให้อนุกรรมการทั้ง ๑๓ คณะ เป็นผู้ขับเคลื่อนและในวันที่ ๑๗ มิถุนายนประชุมครั้งต่อไปรายงานความคืบหน้า 
ผลการด าเนินงาน  

- กรณีผลการประเมิน ไอทีเอ ที่อยู่ในระดับต่ า เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ 
การด าเนินการจึงได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้ คาดว่าการประเมินในรอบต่อไปคะแนนน่าจะสูงขึ้นกว่าเดิม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมการบริหารสัญญาหลังจากมีการประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง สามารถ

ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้บริหารหน่วยงานรัฐกับผู้ชนะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบรายละเอียดของค าของบประมาณ
โครงการที่มีความฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็น หรือว่ามีพฤติการณ์ล็อคสเปค ตั้งแต่การจัดท างบประมาณ  

- กรณีคณะกรรมการข่าวข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีมติออกมาให้
เปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ อาจจะไปขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ าย

โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
วงเงินจ านวน ๖๐ ล้านบาท อย่างไร  

- นางสาวรัชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเบิกจ่าย และผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการกระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น วงเงินงบประมาณ ๘ ล้านบาท 
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     ๓,๒๐๗,๐๙๙,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดเครื่องไซโกตรอน และเครื่องเพจสแกน การก าหนดตัวชี้วัด หรือผลสัมฤทธิ์ 

จากการใช้งานของเครื่องดังกล่าว อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และโครงการ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ ผลการด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรภายในองค์กรหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ราชวิทยาลัยได้น างบประมาณรายได้เข้ามาสมทบกับงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินกิจการ 

ของราชวิทยาลัยสมทบเพ่ิมข้ึนตามปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ในปี ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๕,๗๐๐ ล้านบาท สมทบจ านวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ในปี ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๕,๘๐๐ ล้านบาท สมทบจ านวน ๓,๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔ ในปี ๒๕๖๘ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๓,๖๐๐ ล้านบาท สมทบจ านวน ๕,๓๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๙ ในปี ๒๕๖๙ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๓,๒๐๐ ล้านบาท สมทบจ านวน ๔,๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ 

- กรณีศูนย์ไซโคตรอน และเครื่องเทศสแกนคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดทางรังสีของร่างกายอย่างนึง  
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ โพซิตรอน อิมิชชั่น โทโมราฟ่ี เป็นสารกัมมันตรังสีฉีดเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยและเป็น 
สารเภสัชรังสีที่เข้าไปในเซลล์ของร่างกายตามอวัยวะต่าง ๆ สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการเมแทบอลิซึม 
ของเซลล์มีประโยชน์มากในภาพถ่ายรังสี โอกาสในการประเมินผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบ
ประสาท หรือทางโรคหัวใจ ดังนั้น ศูนย์ไซโคตรอนสามารถผลิตสารเภสัชรังสีได้ไม่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
จึงท าให้ราคาต่ าลงสามารถส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีเครื่องเทศสแกนจ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการจ านวนประมาณ ๙,๐๐๐ คน  

- กรณีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์แยกตัวออกไปจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติพระราชด ารัสจุฬาภรณ์ ที่แก้ไขใหม่ และสาเหตุที่งบประมาณในการผลิต
บุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงเพ่ิมขึ้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน เป็นการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร  
จ าเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จ านวนมาก และหลักสูตรแพทย์แตกต่างกับโรงเรียน
แพทย์ทั่วไป ระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี แต่ของราชวิทยาลัยเป็น ๗ ปี ให้มีความรู้และทักษะทางการวิจัย 
เกิดความเชี่ยวชาญ และแผนงานเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ และหลักสูตรเทคโนโลยี
อาหารทางการแพทย์เพ่ิมเติม 

- ศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล จ านวน ๔๐๐ เตียง บางส่วนต้องติดตั้งเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และในปี ๒๕๗๑ รวมกับ 
อาคารอัครราชกุมารีที่มีอยู่ จ านวน ๑๐๐ เตียง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณี ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือการด าเนินงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น  

แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้รับลดน้อยลง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลและการบริหารงบป ระมาณ 
อย่างคุ้มค่า  
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ๗๒๓,๗๑๔,๗๐๐  บาท 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส าหรับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย     ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกองทุนเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เรื่องโครงการยานยนต์ไฟฟ้า EV ๓.๐ และ ๓.๕ ขอสอบถาม ดังนี้ 
๑. ขอทราบว่า ปัจจุบันปริมาณรถท่ีได้รับการน าเข้าตามโครงการนี้มีปริมาณเท่าไหร่ และมีรายใดบ้าง  
๒. การจ่ายเงินอุดหนุน กรณีที่ต้องใช้เงินอุดหนุนส าหรับการน าเข้าตามเงื่อนไขต้องจ่ายเงินทั้งหมด

เท่าไหร่และค้างจ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ 
๓. กรณีเป้าหมายการผลิตชดเชย ซึ่งเดิมจะต้องเริ่มผลิตชดเชยในปี ๒๕๖๘ แต่ได้มีกระบวนการ

ต่อรองและขยายเวลา อยากทราบว่ามีผลการเจรจาว่าบริษัทรถยนต์ที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแต่ต้องผลิตชดเชย  
มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง ที่ภาครัฐหรือกระบวนการนิติบัญญัติจะช่วยไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในส่วนนี้ได้ 

๔. ขอทราบว่าหากมีการปิดกิจการรถยนต์ EV ที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างที่ก าลังผลิต
หรือไม่ได้ผลิต จะมีมาตรการอย่างไร  

๕. การปรับตัวเข้าอุดหนุนรถยนต์ Hybrid มากขึ้น อยากทราบว่ามาตรการที่ด าเนินการไปมีผล 
ตอบรับมากน้อยเพียง มีรถยนต์ที่ผลิตในจีน ญี่ปุ่น ได้มาเข้ารับการขอการลงทุนและผลิตไปมากน้อยเพียงใด 

- เรื่องกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ ขอสอบถาม ดังนี้ 
๑. ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๙ มีโครงการใหม่ท่ีมายื่นขอกบักองทุนเพ่ิมขดีความสามารถหรือไม่ 
๒. ขอทราบความคืบหน้า และอุปสรรคของโครงการ FT 1 ที่ ปตท. ร่วมทุนกัน Hana มีความ

คืบหน้าและอุปสรรคอย่างไร เพ่ือให้ภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือและลดอุปสรรค 
๓. โครงการแบตเตอรี่ที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่ านมา ปีที่ ผ่านมาตั้ งงบไว้ที่  ๒๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  

และในปี ๒๕๖๙ จะมีการตั้งงบเบิกไว้ที่ ๔,๘๐๐ ล้านบาท อยากทราบว่ามีคืบหน้าและอุปสรรคอย่างไร 
- เรื่องบทบาทของ BOI ขอสอบถาม ดังนี้ 
๑. ขอทราบว่า BOI ได้เข้าไปด าเนินการให้คุณให้โทษกับฝั่งที่มีปัญหาอย่าง เช่นการสร้างมลพิษ  

การเข้าไปสวมสิทธิ ได้มีวิธีการจัดการอย่างไร เช่น การตัดสิทธิภาษี การจัดสิทธิลงทุน  
๒. ขอทราบว่ามีแนวทางตรวจสอบระหว่างทางอย่างไร 
- ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ จากโครงการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทั้งการลงทุนในต่างประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ขอสอบถามว่า หน่วยงานมี
แนวทางอย่างไรในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร และได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ระหว่าง  
กับหน่วยงานใดบ้าง  

- กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ ควรจะภารกิจเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
- ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาเว็บไซต์วงเงิน ๑๔ ล้านบาท อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเรื่องส่งเสริมภาพลักษณ์การลงทุนวงเงิน ๙.๘๗๕ ล้านบาท 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการไทยแลนด์แบรนด์ดิ้ ง วงเงิน ๒๐ ล้านบาท และแนวทางการบริหาร

งบประมาณไม่เกิดความซ้ าซ้อน อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมการลงทุน วงเงิน ๑๗๗ ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายอย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดโครงการรายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ๑๒๓ ล้านบาท  
และผลการเบิกจ่ายอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย วงเงิน ๒๐ ล้านบาท  
และผลการเบิกจ่ายอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางหรือเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประเทศไทย 
เช่น กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเมืองรองหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ขอทราบความคืบหน้าและมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือเชิญชวนนักลงทุน

เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างไร 
- ขอทราบแนวทางหรือมาตรการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดิน  

จ านวน ๙๙ ปี ปฏิบัติตามเงื่อนไข อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดินการอนุมัติงบประมาณ 

และเริ่มด าเนินงานร้อยละ ๘๖ เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ด าเนินการตามที่ได้อนุมัต ิ

- การลงทุนก็กระจุกตัวที่ภาคตะวันออกในพ้ืนที่อีอีซี ชลบุรี และระยอง กับที่ภาคกลางเป็นพ้ืนที่หลัก
แล้วก็อีกประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นพ้ืนที่กรุงเทพฯ กับพ้ืนที่รอบเมือง ส่วนที่เหลือไปพ้ืนที่ภาคอ่ืน เรื่องของ
โครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นส าหรับการลงทุนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ สนามบิน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์ รวม ๗๐ แห่ง ร้อยละ ๕๐ อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกที่มีความพร้อมมากที่สุดส าหรับการลงทุน 
และเห็นว่าควรกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ให้ทั่วถึงนอกจากเรื่องของชายแดนในเมืองรองแล้วมี
พ้ืนที่อย่างระเบียงเศรษฐกิจ ๔ ภาค หรือว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่ าจ านวน ๒๐ จังหวัด คือพ้ืนที่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมเติมจาก BOI เพ่ือจูงใจนักลงทุนเข้าไปลงทุนมากขึ้น  ดังนั้น ปัจจัยส าคัญยังคงเป็นเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กัน 

- ห น่ ว ย งาน ได้ มุ่ ง เน้ น ก ารส่ ง เส ริ ม อุ ต ส าห ก รรม ให ม่  เช่ น  Semi conductor ห รื อ  Ev  
แต่ในขณะเดียวกันยังคงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเดิมอย่างเช่น การเกษตรถือเป็น
สาขาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ค่อนข้างสูงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโดยการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
ให้สูงขึ้นอย่างเช่นเรื่องของ Smart Farming หรือการน าวัตถุดิบการเกษตรแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ 
Bio Based Material ยังคงมีเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งในระดับอาเซียนและระดับโลกในช่วง๓ ปีที่ผ่านมา 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการสร้างฐานการผลิต การส่งเสริมอีวีในทุกเทคโนโลยีตั้ งแต่ไฮบริด  
ปลั๊กอินไฮบริด รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายเดิมไปเป็นระบบอีวี เพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยจากการเป็น
ผู้น าเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิต ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย ๕ ค่ายใหญ่ที่ตั้งโรงงานเสร็จแล้ว 

- การส่งเสริมของรัฐบาลภายใต้อีดีบอร์ดเป็นการบูรณการร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น บีโอไอ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง มุ่งส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเต็มของอีวีที่พร้อมทุก
ด้าน ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมประกอบรถยนต์อย่างเดียว แต่รวมการผลิตชิ้นส่วนส าคัญอย่างเช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ 
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิด Charging Station หรือว่า Softing Station อย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนของประเทศไทยเข้าไปอยู่ใน Supply Chain ของอีวี ปริมาณรถยนต์น าเข้าประเทศไทย จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ คัน (ประเทศจีน ญี่ป่น ยุโรป) จ านวนเงินอุดหนุน ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ปัญหาและ
อุปสรรคของอุตสาหกรรมรถยนต์ ในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมาพบว่า สินเชื่อของหนี้ครัวเรือนสูง ท าให้การปล่อย
สินเชื่อมีข้อจ ากัด สถานการณ์ โดยรวมยังคงติดลบ แต่บางซิกเม้นต์ยังคงท างานได้ดี  เช่น  ไฮบริด  
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ปลั๊กอินไฮบริด เป็นต้น ยอดขายอยู่ในระดับดีมาก ส่วน บีวี ยอดจ าหน่ายอยู่ระดับดี กรณีของค่ายรถยนต์เดิม 
เช่น มาสด้า ประกาศลงทุนเพ่ิม ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ไทยเป็นฐานผลิต ๑๐๐,๐๐๐  คัน ต่อปีเพ่ือ Export  
ไปทั่วโลก และบริษัท Nissan  ลงทุนมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือผลิตไฮบริด ส่งออก (Export) ทั่วโลก
เช่นเดียวกัน และมิตซูบิชิเปิดตัว Mitsubishi X-FORCE HEV 

- กรณีเครื่องมือในการเชิญชวนนักลงทุน อีกหนึ่งเครื่องมือผ่านกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่ งขั น ของป ระ เท ศ  (Financial Grant) ส าห รับ ดึ งดู ด อุ ต สาห กรรม  Semi-Conductor ห รือ  Ev  
และแบตเตอร์รี่เป็นต้นทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ส าหรับโครงการใหม่ที่ เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๙  
ดึงดูดอุตสาหกรรม Semi-Conductor แบตเตอรี่ เซลล์ จ านวนหลายราย และโครงการลงทุนผลิตชิป  
(Wafer Fabrication) แห่งแรกของประเทศไทย ของบริษัท เอฟทีวัน คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (FT1) ซึ่งเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์รายใหญ่ 
และกลุ่ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หลังจากที่บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรให้มีความรู้ทางด้าน Stem และ Code 
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม Semi-Conductor ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดท า
หลักสูตร Semi-Conductor Engineer และให้มีความรู้หลายสาขา และให้มีสาขา Data Center Engineer 
การออกแบบและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนมีความต้องการบุคลากรดังกล่าว ปัจจุบัน
ประสบปัญหาทางด้าน Over Supply มากกว่าความต้องการของตลาดประกอบกับสภาวะของเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวและประเทศจีนเริ่มด าเนินการพัฒนาและผลิต Semi-Conductor ด้วยตนเอง กรณีอุตสาหกรรม
จะต้องปรับตัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมหรือ Go Green ที่ต้องด าเนินการปรับตัว  
ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขการน าเข้าของอุตสาหกรรม 

- กรณีแผนงานบูรณการของกองทุนด าเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ 
(บอร์ด) ที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด าเนินงานและมีการแต่งตั้งคณะท างานที่มีผู้เชี่ยวชาญ expert 
panel ให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ และเรื่องของสตาร์ทอัพ กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถท างการแข่งขัน  
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมดีฟเทคสตาร์ทอัพประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเอ็มไอเอ ดีป้า สมาคมบีซี  
ในการออกแบบมาตรการ และกลั่นกรองโครงการ 

- กรณีขั้นตอนการด าเนินงานของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถเมื่ออนุมัติโครงการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ทยอยเบิกจ่ายเป็นงวดงาน ที่ก าหนด
ตามตัวชี้วัด KPI แต่ละงวดงาน การตรวจสอบขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบก่อนให้สิทธิประโยชน์แต่ละประเภท 
เช่น โครงการใช้สิทธิน าเข้าเครื่องจักร การน าเข้าวัตถุดิบ ตรวจสอบในแต่ละข้ันตอนก่อนการอนุมัติใช้สิทธิ  

- การตรวจสอบขั้นตอนที่ ๒ เมื่อนักลงทุนครบจ านวน ๓ ปี เมื่อครบแล้วน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตามเงื่อนไขของการให้สิทธิประโยชน์ก าหนดไว้ การตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายปีให้ทราบ กรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ หรือไม่ท า
ตามเงื่อนไขที่เราก าหนดไว้ หรือลงทุนไม่ครบสาระส าคัญของโครงการ จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์  
อย่างปีที่ผ่านมาเพิกถอนประมาณ ๔๐๐ โครงการ สาเหตุหลักหลักคือไม่ท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด เช่น  
เรื่องของเงินลงทุนขั้นต่ า กระบวนการผลิตที่ก าหนดไว้ หรือไม่ได้มาตรฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดเงื่อนไขเฉพาะไว้ 
แต่ละโครงการ 

- การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบโครงการ ขั้นการอนุมัติโครงการส่วนใหญ่
อนุมัติบน Proposal ของบริษัท ณ วันที่อนุมัติยังไม่ได้เกิดโรงงานขึ้นมา เป็นเอกสารที่เป็นข้อเสนอโครงการ 
พิจารณาบนหลักเกณฑ์ที่มี แต่หากพบการกระท าผิดโดยหน่วยงาน บีไอ หรือ กระทรวงอุตสาหกรรม  
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หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินลงโทษตามระดับของความผิด หากพบการกระท า
ความผิดครั้งแรกด าเนินการตักเตือนหากเพิกเฉยไม่ท าตามจะมีการลงโทษหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ 

- เรื่องงบไทยแลนด์แบรนด์ดิ้งกับงบเสริมสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ ไทยแลนด์แบรนด์ดิ้ง 
เป็นการด าเนินงานโดยรัฐบาลตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพรวม
ภายใต้หลักการที่ไหนไทยแลนด์เผยแพร่ตามสื่อทั่วโลก และโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
เพ่ือเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้นักลงทุนทราบ วงเงิน จ านวน ๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่จ ากัด 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

- เรื่อง Smart And Sustainable เพราะฉะนั้นจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวภายใต้โลกของ Uncertainty 
ว่าอย่างยั่งยืนในการตัดสินใจลงทุนระยะยาว เลือกประเทศที่มี Foundation ที่แข็งแกร่ง ประเทศไทยมีจุด
แข็งได้เปรียบเรื่องการเชื่อมโยง Supply Chain ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนได้ เพราะว่า 
อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน มีการแชร์ Supply Chain กันอยู่โดยเฉพาะเรื่อง 
ของอิเล็กทรอนิกส์ และ Semi-Conductor รวมทั้งแบตเตอรี่ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเชื่อมโยงทั้ง ๒ ฝั่ง  
และปัจจัยพ้ืนฐาน Infrastructure และมาตรการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาล เป็นความ
ได้ เปรียบในเรื่องนี้  และสิ่ งที่ ต้องท าอะไรเพ่ิมเติม พยายามดึ งกลุ่ มที่ เป็น  Tech company อย่าง  
Semi-Conductor Data Center AI หรือ Ev หรือแบตเตอรี่ Sale เองเนี่ย เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องส าคัญ  
เป็นเรื่องของความพร้อมด้านบุคลากร อันนี้เป็นเหตุให้ BOI บูรณาการร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการพัฒนาคน Up skill จัดท าหลักสูตรพิเศษครั้งแรกของประเทศไทย หลั กสูตร 
Semiconductor Engineering หลักสู ตร Data Center Engineering ต้องมีความรู้หลากหลายสาขา 
เพ่ือตอบโจทย์ในอุตสาหกรรม และมีความรู้ตั้งแต่การวางออกแบบ ก่อสร้าง และการโอเปอร์เรต เซ็นเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพได้ 

- เรื่องของกฎหมายภาษีส่วนเพ่ิมอันนี้ เป็นตามกติกาที่ชื่อว่า Global Minimum Tax ที่บังคับ  
ให้บริษัทข้ามชาติต้องจ่ายภาษีขั้นต่ า ร้อยละ ๑๕ และกรมสรรพากรออกกฎหมายบังคับใช้ต้นแต่ต้นปี ๒๕๖๘ 
แต่ทุกประเทศประกอบด้วย ๒ อย่าง คือ การเก็บภาษี และการชดเชย เพ่ือบรรเทาผลกระทบ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ระหว่างบูรณาการร่วมกับกระทรวงการคลัง ในการท ากลไก 
ที่เรียกว่า GRPC หรือว่า Qualify Refundable Tax Credits เพ่ือให้มีเครื่องมือที่เป็นเครดิตภาษีเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- กรณี เรื่องอาร์แอนด์ดี เรื่องเทรนนิ่ง และเรื่องการปรับปรุงสิทธิภาพสามารถเอาเงินลงทุน 
หรือค่าใช้จ่าย มารับเครดิตน าไปจ่ายแทนเงินสดเพ่ือเสียภาษีได้ เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบให้น้อยลง 
เครื่องมือนี้อยู่ระหว่างพัฒนา  

- การออกมาตรการพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้เอสเอ็มอีไทยปรับตัวครั้งใหญ่ โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
ให้ทันสมัยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลออโตเมชั่นเข้ามาใช้ การปรับปรุงมาตรฐาน หรือการ Transform  
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ให้สิทธิประโยชน์เพ่ือจูงใจให้เกิดสิ่งเหล่านี้ เรื่องที่ ๒ คือ การปิดหลายกิจการที่มีความ
เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย หรือมาตรการของสหรัฐ อย่างเช่นเรื่ องของเหล็กปัจจุบันเราเรียกว่า 
ปิดเกือบหมด มาตรการที่ ๓ มีการเพ่ิมความเข้มข้นเพ่ือป้องกันเรื่องการสวมสิทธิ์ในการส่งออก พิจารณา 
อย่างเข้มงวดต้องเป็นโครงการที่มีการลงทุนจริง มีการลงทุน เครื่องจักรอุปกรณ์ มีการผลิตจริง และการออก
มาตรการเพ่ิมความเข้มข้นในการให้ เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยซึ่งเดิมต่างชาติที่เข้ามาเป็นผู้บริหารหรือ 
เป็นผู้ เชี่ ยวชาญต้อง qualify ตามหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่ ก าหนดไว้  แต่ครั้ งนี้ ก าหนดสัดส่วน 
ต้องจ้างบุคลากรไทยในกิจการผลิตอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าส าหรับต่างชาติที่เข้ามา 
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อย่างเช่นถ้าเป็นผู้บริหารต้องเงินเดือน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อยต่อเดือน ผู้จัดการเงินเดือน ๗๐,๐๐๐ บาท 
วิศวกร เงินเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท 

- การส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่งเสริมเฉพาะในพ้ืนที่  
เขตชายแดนเท่านั้น พ้ืนที่ อ่ืนไม่ได้ส่งเสริม เพ่ือจูงใจให้นักลงทุนไปลงทุนที่ชายแดนมากขึ้น ซึ่งการลงทุน 
ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร้อยละ ๑๕ ของการลงทุนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมใหม่ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และ Semi-Conductor ดิจิทัล เอไอ Ev รวมทั้งแบตเตอรี่ ต้องอาศัย
เวลาในการที่จะท าให้ฐานเกิดความมั่นคง ต่อยอดไปถึงภาพใหญ่ที่จะท าให้เกิด speed over ในภาพรวมของ
ประเทศ 

- กรณีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ด าเนินการปรึกษาหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อกรณีการได้รับบัตรส่งเสริมจากบีโอไอ  
โครงการไฮสปีดเทรนด์อนุมัติสิทธิบัตรที่ผ่านมาประมาณ ๔๕ ปี ในภายหลังพบว่าบริษัทไม่มายื่นขอบัตร 
มาส่งเสริม โดยเหตุผลของบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจไม่ชัดเจน รวมทั้งเรื่องของแหล่งเงินทุนไม่มีความชัดเจน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ไม่มีเงื่อนไขต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

- กรณีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์มีการก าหนดเงื่อนไขไว้ทุกโครงการต้องมี 
การจ้างบุคลากร การพัฒนาบุคลากรไทย การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมถึงเรื่องของ  
อาร์แอนด์ดี 

- กรณีผู้แทนหน่วยงานที่ เป็นผู้ เข้าร่วมการประชุม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน  
กับพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมการลงทุนไม่ได้มีข้อก าหนดในเรื่องของ
ความลับ เพียงแต่โดยโดยธรรมชาติ คือข้อมูลที่อ่อนไหวในเรื่องการแข่งขันของบริษัท ไม่ได้เปิดเผยทั่วไป  
แต่ว่ารายการที่ส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน สามารถเปิดเผยรายชื่อทุกโครงการที่ส่งเสริม 
ส่วนพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันเจตนารมณ์ตั้งแต่ตอนที่ออก  พ.ร.บ.
คณะกรรมการที่ก าหนดไว้ในการพิจารณาโครงการใน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีแต่หน่วยงานภาครัฐ จะต่างจาก พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน คือจะไม่มีภาคเอกชนอยู่ในชุดนี้ เพราะว่าถูกออกแบบคือหลีกเลี่ยง Collect Interest 
เนื่องจากกระบวนการท างานหลัก ๆ ของกองทุนเป็นการเจรจาคือถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลว่าใครได้จ านวน
เท่าใด อันนี้กระทบกับการเจรจาแน่นอน เพราะว่าแต่ละโครงการจะได้ไม่เท่ากันตามประโยชน์ที่ประเทศ  
ได้รับ เพราะฉะนั้นการเจรจาก าหนดเงื่อนไขมีความแตกต่างกันในทุกโครงการ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดรายการปริมาณรถที่ได้รับการน าเข้าตามโครงการยานยนต์ไฟฟ้า EV ๓.๐  

และ ๓.๕ และรายละเอียดบริษัทรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ 
๒. ขอข้อมูลแนวทางหรือมาตรการการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับจาก BOI  

เช่น การตัดสิทธิภาษี การจัดสิทธิลงทุน 
๓. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(Printed Circuit Board หรือ PCB) ยังคงส่งเสริมในรูปแบบเดิม หรือไม่ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใด 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการออกบัตร ส่งเสริมการลงทุน ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

แบ่งเป็นประเภทโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินโครงการ อุตสาหกรรมประเภทใด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
อะไรบ้าง 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๒๘ 
 

๒. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน จ านวน ๒๖ 
โครงการ วงเงิน จ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยรายการใดบ้าง  

๓. รายละเอียดสัญญาส่งเสริมการลงทุนกับเอกชน ในสัญญามีเงื่อนไขระบุว่าห้ ามเปิดเผยสัญญา
หรือไม ่

๔. รายเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันเฉพาะจ านวน 
๑๐ โครงการ วงเงินสูงที่สุดที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี ๒๕๖๗  

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ smart and sustainable และมาตรการส าหรับธุรกิจ SME 
อย่างไร 

- นายชวาล  พลเมืองดี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑๕ ราย คงเหลือ จ านวน ๗ ราย  

ที่ต้องชักจูงเข้ามา และก่อนก าหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นกิจการประเภทใดบ้างที่ได้รับสิทธิประโยชน์ 
๒. รายละเอียดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือลดการน าเข้าชิ้นส่วนต่าง ๆ  

มาใช้ประกอบรถยนต์ และท าให้เกิดการสร้างซัพพลายเชนขึ้นในประเทศ  
- นายวรภพ  วิริยโรจน์  กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแต่ละรายการ ชื่อโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม และวงเงิน 
๒. เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ประเภทต่าง ๆ 

พร้อมทั้งตัวอย่างบัตรส่งเสริม 
 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ๓๔๑,๕๘๗,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามผลการด าเนินการ One Map ที่คณะรัฐมนตรี 

ให้ความเห็นชอบ ๒๒ จังหวัด ขอสอบถามเป็นประเด็น ดังนี้ 
๑. งบประมาณที่  สคทช. ได้รับในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๓๔ ล้านบาท จะด าเนินการกับพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดใด 
๒. ในขณะนี้มีทั้ งหมด ๗ กลุ่มจังหวัด มีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วกี่กลุ่มจังหวัด ขอให้ระบุ 

วัน/เดือน/ปี ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแต่ละกลุ่ม 
๓. ส าหรับพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้ด าเนินการคือกลุ่มจังหวัดใด และจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 
๔. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สคทช. มีแนวทาง 
การด าเนินงานหรือกลไกใดในการเร่งรัดให้ ๙ หน่วยงานหลักปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ 
ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินการของ One Map 

๕. หากมีหน่วยงานที่ด าเนินการล่าช้าหรือไม่มีความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนที่หรือแก้ไขกฎหมาย 
สคทช. จะมีมาตรการทางนโยบาย หรือแนวทางกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร 

๖. ในปี ๒๕๖๙ จะมีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐจากโครงการ One Map ที่คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบจ านวน ๒๒ จังหวัด คือกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับคือจะมีแผนที่แนบท้าย
กฎหมายที่ความถูกต้อง ขอสอบถามว่า ภายในปีนี้กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ จะมีแผนที่แนบท้ายกฎหมาย 
ซึ่งประกาศในพระราชกฤษฎีกาของท้ัง ๙ หน่วยงานใช่หรือไม่ 
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ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานชี้แจงและขอเอกสารเพิ่มเติม 
- เรื่องที่ดินที่ราชพัสดุ ที่หน่วยงานรัฐไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือหมดความจ าเป็นแล้ว จะขอคืน  

และน ามาจัดให้ประชาชนเช่าได้หรือไม่ เพ่ือจะช่วยเรื่องความเหลื่อมล้ าและได้เงินมาพัฒนาประเทศ 
- ขอให้หน่วยงานช่วยพิจารณาเรื่องปัญหาประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน  

แต่ไม่ได้ไปแจ้งสิทธิ กรณีมีมติคณะมนตรีทบทวนเรื่องการผ่อนผันการพิสูจน์สิทธิ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชน  

- กรณีประชาชนที่ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ นับแต่มีค าสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗  
แต่มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงน้ าและไฟฟ้าได้ อยากให้หน่วยงานเข้าไปดูแล  

- งบประมาณของ One map ปี ๒๕๖๙ มีแนวนโยบายอย่างไรในการแก้ไขปัญหาที่ดินซ้ าซ้อน 
เพ่ือให้ประชาชนได้เอกสิทธิ์ได้ท่ีดินท ากิน และค าว่าพิสูจน์สิทธิ + เครื่องมือใช้แนวทางใดในการแก้ไข  

- งบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินได้เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด  
ที่ส่งผลท าให้ประชาชนได้ที่ดินเพ่ิมขึ้นกี่รายหรือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าสิทธิในที่ดินลดลงได้เพียงใด  
ขอให้อธิบายรายละเอียดถึงโครงการ 

- ขอทราบว่างบปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณการ (One Map) จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีหน่วยงานที่ด าเนินการซ้ าซ้อนหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจที่ ได้ รับมอบหมายจ านวน ๑๒ ภารกิจ  
และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่ีดิน อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน วงเงินจ านวน ๔.๕ ล้านบาท อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร วงเงิน ๒๑ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณจ านวน ๔ ปี 

และความคืบหน้าโครงการอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบเอไอ วงเงินจ านวน ๗.๔๙ ล้านบาท 

และหลักเกณฑ์การประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ อย่างไร 
- ขอทราบความคืบหน้าผลการด าเนินการพิสูจน์สิทธิ์ให้กับประชาชนต่อปีจ านวนเท่าใด แนวทางการ

ยกระดับอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินและการอ านวยความสะดวก 

ให้กับประชาชนสามารถท่ีจะเข้ามาดูแบบเรียลไทม์ได้เลยหรือไม่ 
- ขอทราบแนวทางในการเร่งรัดหรืออ านวยความสะดวกเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของวัดหรือไม่ 

และปจัจุบันประสบปัญหาขั้นตอนใดที่ท าให้เกิดการล่าช้า อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีความคืบหน้าการด าเนินงานจัดท าแผนที่ One Map ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน  

๓๕ ล้านบาท น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ด าเนินงานแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๑ จังหวัด 
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ๔ กลุ่มที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ รวม ๔๔ จังหวัด ขออนุมัติเพ่ิมเติมภาคใต้ได้รวมกัน
จันทบุรี และแม่ฮ่องสอนเข้ามาเนื่องกลับเป็นมติคณะรัฐมนตรี เร่งรัดเรื่องของน้ าประปา ไฟฟ้า กลุ่มที่ ๕ 
จ านวน ๑๓ จังหวัด รวมทั้งหมด ๕๗ จังหวัด ดังนั้น คงเหลือ กลุ่มที่ ๖ และกลุ่มที่ ๗ อีก ๒๐ จังหวัด
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลควบคู่พร้อมกันกับกลุ่มแผนที่ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดให้เสร็จภายใน
ปลายปี ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การลดขั้นตอนการท าแผนที่แนบท้ายประกาศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน จึงต้องขอ
ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ในปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๖๕ สามารถลดระยะเวลาการด าเนินงาน ในการจัดท าแผนที่ 
เริ่มด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดน่านเป็นตัวอย่างในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองที่ด าเนินการย้ายชุมชนที่ได้รับ
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ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ จัดท าแผนที่แนบท้ายประกาศในเซลล์ ๑ ต่อ ๔๐๐๐ และแนบแผน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด มุ่งเน้นไปทางเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนก าลังคน 

- กรณีงบประมาณปรับปรุงอาคารหลังเก่าของส านักงานเพ่ือใช้ปฏิบัติงานแบบผูกพันงบประมาณ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการอนุมัติ ส ารวจที่ดิน หรือจัดการเกี่ยวกับที่ดิน ควรมีบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการที่ดิน เพ่ือลดซ้ าซ้อน โดยการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพ่ือให้ประชาชน
ให้ไม่เกิดความสับสนในการใช้บริการ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอาสพนธ์  สรรณ์ไตรภพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอเอกสาร ดังนี้ 
โครงการปรับปรุงเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ ตามผลการด าเนินการ One Map  
๑. รายการพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่จะด าเนินการตามงบประมาณโครงการปรับปรุงเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

ตามผลการด าเนินการ One Map ในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๓๔ ล้านบาท  
๒. ข้อมูลกลุ่มจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามโครงการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ 

ตามผลการด าเนินการ One Map (ระบุวันเดือนปี ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแต่ละกลุ่ม) 
๓. ข้อมูลพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้ด าเนินการและก าหนดการที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
๔. ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานหรือกลไกในการเร่งรัดให้ ๙ หน่วยงานหลักปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐให้สอดคล้องกับผลการด าเนินการของ One Map ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ที่ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สคทช.  

๕. ข้อมูลมาตรการทางนโยบายหรือแนวทางกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม กรณีหน่วยงาน
ด าเนินการล่าช้าหรือไม่มีความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนที่หรือแก้ไขกฎหมาย  

๖. ข้อมูลรายงานแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ จ านวน ๒๒ จังหวัดที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะให้มีผลสัมฤทธิ์คือมีแผนที่แนบท้ายกฎหมายที่มีความถูกต้อง 

- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 
น าระบบเอไอมาใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์ให้กับประชาชน วงเงิน ๗ ล้านบาท อย่างไร 

 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   ๓๐๒,๗๖๒,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - การที่คณะกรรมการกระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถ่ายโอนภารกิจ มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอทราบว่าด าเนินการคืบหน้าเพียงใด อย่างไร  
และจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร   

- กรณีมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนล่าช้า ไม่ได้รับความคืบหน้า ขอทราบแนวทางไกล่เกลี่ยให้รวดเร็ว
ขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ และมีกลไกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ล่าช้าอย่างไร โดยเห็นว่าหน่วยงานอาจท างานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมการค้าภายในได้ ซึ่งสามารถออกกฎหมายให้หน่วยงานอ่ืนร่วมท างานได้ และขอทราบว่า  
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ในแต่ละปีมีข้อสรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จและเรื่องค้างหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หน่วยงานควร 
มีการตั้งแอปพลิเคชันร้องเรียนเพื่อความรวดเร็ว ปกป้องสิทธิมนุษยชน และรักษาประโยชน์ให้กับผู้บริโภค  
 - ในการพัฒนากฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดสินค้าช ารุดบกพร่อง (Lemon Law)  
ขอทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค 
 - ขอทราบเหตุผลเป้ าหมายการแก้ไขตัวชี้ วัดร้อยละ ๗๐ และแสดงความคิดเห็นว่าระบบ 
ของหน่วยงานไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ไม่มีสภาพบังคับ และใน ระบบอีมาร์เก็ต  
(e-marketplace) ยังขาดความเข้าใจตลาด สอบถามว่าผลผลิตคืออะไร 
 - ขอรายละเอียดผลที่ ได้รับจากการพัฒนาระบบบริการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลสินค้า  
(OCPB DataSure) ๑ ระบบจ านวน ๘.๗ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยคอร์รัปชั่น 
(Corruption - Free) ๒.๘ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้ มครองสิทธิผู้บริโภค 
แก่ประชาชน 
 - ขอทราบว่ามีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร และในกลุ่มเปราะบางได้เพ่ิมการ
เข้าถึงระบบร้องเรียนอย่างไร และกรณีปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคที่มีการหลอกขายสินค้าระบบออนไลน์  
มีแผนงานพัฒนาระบบตรวจจับอย่างจริงจังอย่างไร 
 - ประเด็นปัญหาประชาชนถูกเอาเปรียบกรณีสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หน่วยงานควรท างานเชิงรุก  
ในการปราบปรามการทุจริต  

- ขอทราบความคืบหน้าผลการด าเนินงานโครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
จ านวน ๑๐๕ ล้านบาท และขอทราบวัตถุประสงค์เป้าหมายด าเนินการโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือ 
การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๔๕ ล้านบาท 

- สอบถามว่าแนวนโยบายบังคับใช้กฎหมายตลาดแบบตรง มีการปรับปรุงกฎหมายอย่างไร  
และขอรายละเอียดการบังคับใช้ e – Commerce platform เพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยและ 
จ านวนสถิติ  

- กรณีไม่สามารถควบคุมค่ายา ท าให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ราคายาของโรงพยาบาลรัฐต้องปรับตัว 
ตาม ขอทราบว่าหน่วยงานมีบทบาทอย่างไร ได้มีการเก็บข้อมูลหรือไม่ วางแผนโครงการหรือไม่ โดยเห็นว่า
หน่วยงานควรให้ความแข็งขันผลักดันควบคุมค่ายาของโรงพยาบาลเอกชน 

- ขอทราบแนวทางการปราบปรามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและการแก้ไขปัญหาแท็กซ่ีโก่งราคาค่าแท็กซ่ีมิเตอร์ 
มีการตั้งมาตรฐานแอปพลิเคชันหรือไม่ อย่างไร 

- หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน กรณีรถแท็กซ่ีไม่เปิดมิเตอร์หรือปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสาร อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นเรื่องร้องเรียนล่าช้าขอชี้แจงว่าหน่วยงานมีข้าราชการอัตราก าลังจ านวน ๑๑๗ คน  

ท างานด้านการไกล่เกลี่ยร้องทุกข์จ านวน ๕๐ คน มีจ านวนสามหมื่นกว่าเรื่องต่อปี หน่วยงานยังคงมุ่งมั่น
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้บริโภค ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังจึงต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดีซึ่งมีการกระจายอ านาจ การใช้ระบบดิจิทัล การประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์
การกระจายอ านาจให้ทันกับเรื่องราวร้องทุกข์ในทุกจังหวัดโดยมีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์มีการตั้งเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการเชื่อมโยงกับระบบการกระจายอ านาจกับส่วนท้องถิ่น หากไกล่เกลี่ยไม่ได้จะต้อง
ส่งเรื่องมายังหน่วยงาน ในท้องถิ่นพิเศษมีการตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
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ประชาชนในพ้ืนที่ ภารกิจหลักในการกระจายอ านาจคือการเผยแพร่ข้อมูล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องการเข้าระบบเว็บไซต์และมีกลไกการไกล่เกลี่ย  
การตั้งเป้าไกล่เกลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 การตั้งเป้าขึ้นอยู่กับการไกล่เกลี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการ ในส่วน  
การตั้งเป้าที่ เหลือจะเป็นเรื่องค้างการด าเนินคดี ส่วนการจดทะเบียนขายตรงเป็นการให้ความสะดวก 
การจดทะเบียนทั้งขายตรงและตลาดตรงและมีข้อยกเว้นผู้ขายสินค้าในการติดตามการเฝ้าระวังโดยขึ้นกับ
ประเภทสินค้าด้วย   

- การปราบปรามเรื่องบุหรี่ ไฟฟ้าร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยมีการน าเสนอยุทธศาสตร์ 
การปราบปรามโดยการบังคับ ใช้กฎหมาย และปราบปรามการใช้บุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศในด่าน 
ก่อนเข้าประเทศ และยุทธศาสตร์การป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการและกรมประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การขายสินค้าผิด
กฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์ม  

- ประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติความรับผิดสินค้าช ารุดบกพร่อง (Lemon Law) อยู่ระหว่างหารือกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสินค้าที่ต้องใช้เร่งด่วนคือรถยนต์กับบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีความเห็นจากหลาย
ภาคส่วนให้เพิ่มจ านวนสินค้าให้มากขึ้น 

- การจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบ ได้มีการพัฒนาระบบการรับเรื่องร่วมกับภาคเอกชนในการใช้
ระบบ AI เมื่อรับเรื่องแล้วจะจ่ายออกทันที โดยมีการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ในอนาคตหากมีการไกล่เกลี่ย
ในระบบกฎหมายที่ไม่มีความซับซ้อนอาจมีการใช้ระบบเข้ามาช่วย 

- กรณีการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยมีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องทุกปี และในการโฆษณาเกินจริง 
การควบคุมสินค้าไม่ตรงปก ออนไลน์ มีการใช้ AI เข้ามาตรวจจับการโฆษณา 

- ประเด็นเรื่องการจดทะเบียนตลาดตรงเฉพาะผู้ให้บริการที่มีรายได้เกิน ๑.๘ ล้านบาท โดยปัจจุบัน 
มีการออกมาตรการฉลากผู้ผลิตในประเทศและผู้น าเข้า  

- กรณีปัญหาเรื่องแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์อยู่ในอ านาจของกรมการขนส่งทางบก ขอรับเรื่องเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

- ประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค สามารถร้องเรียนมายัง สคบ. ได้ทุกเรื่อง และหากเรื่องใด
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ สคบ. จะด าเนินการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีความแข็งขันในการผลักดันการควบคุมราคาค่ายาของโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจาก

การไม่สามารถควบคุมค่ายาท าให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ราคายาของโรงพยาบาลรัฐต้องปรับตัวตาม หน่วยงาน
จึงต้องมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลหรือไม่วางแผนโครงการดังกล่าว 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายงานการปราบปรามการด าเนินคดีบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่
มีกฎหมายรองรับโดยตรง  

- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอผลการศึกษาการประเมินอัตราเงินเฟ้อค่ายา เวชภัณฑ์ 
ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตมากกว่าทั่วไปย้อนหลัง ๕ ปี  

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

จ านวน ๒.๔๕ ล้านบาท 
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๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเรื่องราวร้องทุกข ์
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๒.๒ ล้านบาท 
๔. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย จ านวน ๒.๙ ล้านบาท 
๕. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ จ านวน 

๗.๕ ล้านบาท 
๖. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

จ านวน ๒.๓๗ ล้านบาท 
๗. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็น

สินค้าช ารุดบกพร่อง จ านวน ๕ ล้านบาท 
๘. รายละเอียดค่าใช้จ่าย E-marketplace จ านวน ๑ ล้านบาท 
๙. รายละเอียดค่าใช้จ่าย OCPB DataSure จ านวน ๘.๗๕ ล้านบาท 
๑๐. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการยกระดับด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยระบบดิจิทัล จ านวน ๙.๗ 

ล้านบาท 
 
กรมประชาสัมพันธ์     ๒,๔๐๗,๐๘๘,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมประชาสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่ามีแนวทางในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างไรเพ่ือท าให้การใช้งบประมาณเกิด

ผลตอบแทนคุ้มค่า และมีแผนการปรับบทบาทการแข่งขันอย่างไรในการเพ่ิมช่องทางการปรับแพลตฟอร์มใหม่ 
- ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์มีการวัดผลอย่างไร มีการหารือระหว่าง

หน่วยงานหรือไม่ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงานเดียวเพ่ือให้วัดผลสัมฤทธิ์  
ง่ายขึ้นและเกิดความคุ้มค่า 

- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซอฟพาวเวอร์จ านวน ๑๔๒ ล้านบาท ขอทราบเหตุผลในการจัดท า
โครงการแยกจากโครงการอ่ืน โดยตัวชี้วัดต้องมีข่าวประชาสัมพันธ์จ านวนสี่ถึงห้าข่าวต่อวันขอทราบเหตุผล  
ในการค านวณจ านวนข่าวต่อวัน และขอทราบว่าเป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จหรือก าลังเกิดขึ้น ขอแผน
รูปแบบการด าเนินโครงการ 

- โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ๓ ล้านบาทก าหนดตัวชี้วัดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตขอทราบว่าให้ประชาชนรับทราบนโยบายของหน่วยงานใดหากเป็น
นโยบายของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณ 
จะซ้ าซ้อนกันหรือไม ่

- ในงบประมาณประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน ๑๙ ล้านบาท ขอทราบว่า
การจัดสรรงบประมาณให้กับข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทการสื่อสารใช้หลักเกณฑ์ใด  

- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรักในสถาบันของชาติจ านวน ๕ ล้านบาท 
ตัวชี้วัดควรมีการถามความพึงพอใจว่าท าให้ประชาชนรักสถาบันมากขึ้นเพียงใด และในงบประมาณท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจของไทย การตระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวขอทราบว่าเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติ  
และการด าเนินการเรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕ อาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน และศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์กลางของ
ประเทศไทยเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากยังไม่มีประชาชนใช้ 
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- แผนยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม ๕๕๐ ล้านบาทขอทราบว่าตัวชี้วัดคุณภาพ 
ก าหนดใช้วัดจากอะไร และในการผลิตเผยแพร่สื่อเพ่ือสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อก าหนดตัวชี้วัดอย่างไรช่วยลด
กระบวนการเกิดเฟคนิวส์อย่างไรขอให้ชี้แจงแผนท างานด้วย 

- กรณีมีการแถลงเรื่องแผ่นดินไหวร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้
ความส าคัญในการส่งเสริมนโยบายก าหนดภาพลักษณ์ของประเทศกับชาวต่างชาติ ขอให้พิจารณาการก าหนด
งบประมาณในเรื่องดังกล่าว 

- ขอทราบแนวทางการวัดผลการรู้เท่าทันสื่อเป็นอย่างไร โดยในปี ๒๕๖๙ มีค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น  
และขอรายละเอียด ที่มาของเงินนอกงบประมาณ แต่ละรายการใช้งบประมาณอย่างไร มีแนวทางการเพ่ิม
รายได้อย่างไร 

- กรณีวิดีโอวอล (Video Wall) ที่มีแผนการติดตั้งจ านวน ๔๐ ล้านบาท ขอทราบรายละเอียด
ครุภัณฑ์ดังกล่าว 

- ขอทราบว่าตัวชี้วัดยอดการเข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลเพ่ิมสิบเท่ามีวิธีการวัดอย่างไร  
และในปัจจุบันที่หน่วยงานมีจ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นและค่าใช้จ่ายเช่ารถที่เพ่ิมขึ้นขอทราบว่าแผนอนาคต
จ านวนคนและจ านวนรถจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร และรายได้จ านวน ๒๐๐ ล้านบาทมีจ านวนต่ า
ไป มาจากแหล่งใด มีแผนการขยายรายได้ในอนาคตหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การท างานของหน่วยงานด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ในการพัฒนาและเสริมสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์ และท างานภายใต้ข้อก าหนดของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยส านัก
งบประมาณเป็นผู้พิจารณางบประมาณในการด าเนินการ 

- ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม เป้าหมาย 
คือ สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน โดยมีตัวชี้วัดที่ถูกก าหนด คือ ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ 
ตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีการวัดผลเป็นร้อยละ 
ดังนั้น ตัวก าหนดการท างานของหน่วยงานจึงมีความเป็นนามธรรม โดยหน่วยงานต้องน ามาสร้างเป็นชิ้นงาน
และกิจกรรม และวัดผลจาก Third party ที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีความช านาญ 

- ประเด็นการแยกงบประมาณโครงการ Soft Power ชี้แจงว่า เป็นนโยบายการจัดท างบประมาณ
ของส านักงบประมาณ ที่หน่วยรับงบประมาณโดยส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. เป็นผู้ก าหนดให้ทุกหน่วยราชการต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
เรื่องนี้ และต้องขอรับงบประมาณแยกแผน โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดให้กรมประชาสัมพันธ์  
มิได้ก าหนดเพียงการผลิตสื่อ แต่เป็นการจัดกิจกรรม PR เชิงรุก ซึ่งหน่วยงานได้รับงาน Soft Power  
ในสองประเด็นคือ Soft Power สาขาแฟชั่น และ Soft Power สาขาดนตรี (หน่วยงานขอส่งข้อมูล
รายละเอียดเพิม่เติมเป็นเอกสาร)  

- ประเด็นงบประมาณบูรณาการทุจริต จ านวน ๓ ล้านบาท เป็นนโยบายของ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งหน่วยงานจัดท าตามนโยบายที่ ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยเน้นที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และขอใช้สื่อในกรมประชาสัมพันธ์เป็น
หนึ่งในเครื่องมือในการบริหารจัดการ หน่วยงานจึงได้รับงบประมาณ จ านวน ๓ ล้านบาท ดังกล่าว 

- ประเด็นงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๒.๙ ล้านบาท ชี้แจงว่า  
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในการประชาสัมพันธ์งานสถาบัน จ านวน ๕ ล้านบาท มีหลักการในการ
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เปรียบเทียบ คือ งบประมาณ จ านวน ๒.๙ ล้านบาท นอกจากการใช้สื่อ เป็นงบประมาณในการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนในภาวะวิกฤติ ส าหรับงบประมาณ จ านวน ๕ ล้านบาท เป็นงบตามภารกิจของหน่วยงานในภาพรวม 
ที่มีการด าเนินการในภาวะปกติตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกิจกรรมการถ่ายทอดสดและการบันทึกเทปในวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

- ประเด็นตัวชี้วัดโครงการสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อ จ านวน ๕ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นกิจกรรมการ
อบรมเยาวชนและการผลิตสื่อ ซึ่งตัวชี้วัดเป็นไปตามที่ยูเนสโก (UNESCO) ก าหนด คือ ส ารวจสถานภาพการ
รู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ การเข้าถึงสื่อ การค้นหา และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ ส าหรับการวัดอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ การประเมินผลการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร และน าไปใช้ประโยชน์ 

- ประเด็น website กลาง ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการสร้าง website กลาง คือ ต้องการให้
ชาวต่างชาติที่ต้องการรับรู้ข้อมูลของประเทศไทย เข้ามาดูข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว และนโยบาย
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งการได้รับงบประมาณ จ านวน ๓ ล้านบาท เป็นงบประมาณจ านวน 
ที่น้อยมาก (หน่วยงานขอส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสาร)  

- ประเด็นแผนปรับตัวของหน่วยงาน ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการปรับโครงสร้างเพ่ือให้การท างาน
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเหมาะสมกับผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างสื่อออนไลน์และพัฒนาบุคลากร
ในการท าสื่อออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น 

- ประเด็น video wall ชี้แจงว่า หน่วยงานต้องการขยายช่องทางในการสร้างการรับรู้ที่นอกเหนือจาก
สื่อทีวีและวิทยุ โดยการจัดตั้ง video wall หรือ จอ LED จ านวน ๑๐ จุด ทั่วประเทศ 

- ประเด็นเงินนอกงบประมาณ ชี้แจงว่า กรมประชาสัมพันธ์มีรายได้หลักจากค่าเช่าเวลาของทีวี  
และวิทยุ และเงินสนับสนุนค่าชดเชยคืนคลื่นความถี่ให้แก่ กสทช. รวมทั้งเงินรายได้จากการให้เช่าสิ่ง อ านวย
ความสะดวก เช่น อาคารสถานที่ เสาอากาศ เป็นต้น รวมเป็นเงินรายได้ จ านวน ๙๓ ล้านบาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการตั้งงบประมาณรายการงบกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย 

การจัดงานมหาสงกรานต์จ านวน ๙ ล้านบาท ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ  มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย เห็นว่าในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุไม่ควรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของหน่วยงาน
เองและควรตั้งกลุ่มเป้าหมายการใช้งบสื่อออนไลน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดของหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้สื่อย่าง

สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการใช้สื่อกลั่นแกล้งผู้อ่ืน (Bullying) 
๒. ขอข้อมูล Code of conduct หรือแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ 
- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอเอกสาร สัญญาจ้างรายการคุยคลายข่าว 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร  
๑. รายละเอียดรายการอุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ งบประมาณ จ านวน ๑๗.๑๓ ล้านบาท 
๒. รายละเอียดการด าเนินการจัดตั้ง video wall 
๓. รายละเอียดความจ าเป็นและรูปแบบของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    ๕๓๒,๓๐๗,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในการเร่งรัดการออกกฎหมายให้ลุล่วงเร็วขึ้น ขอทราบว่ามีกรอบระยะเวลาปกติในการแก้ไข

กฎหมายให้เร็วขึ้นได้เพียงใด หน่วยงานมีการเร่งรัดการออกกฎหมายหรือไม่ และจะด าเนินการได้เร็วกว่า  
เป็นระยะเวลาเท่าใด 

- ขอสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศจ านวน ๘ ล้านบาท สามารถ
ด าเนินการประชุมทางออนไลน์ได้หรือไม่ และในการเดินทางต่างประเทศมีภารกิจอย่างไร ขอให้ชี้แจง
ก าหนดการย้อนหลัง 

- ขอทราบว่าในการพัฒนาคุณภาพของระบบกฎหมายของประเทศตามข้อก าหนดว่าด้วยแนวทาง  
ในการออกกฎหมาย หรือ Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance 
2012 มีหลักการอย่างไร  

- ขอทราบว่าบทบาทในการเสนอกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอไปยัง
รัฐสภา ผู้รับผิดชอบหลักคือคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และในการประเมินภาระทางการคลังในการพิจารณา
กฎหมายเพ่ิมภาระทางการคลัง ขอทราบหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีใช้ในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
และ มีกฎหมายใดที่ไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

- ขอรายละเอียดค่าเช่าสิทธิการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล
กฎหมาย ๕ ล้านบาท 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติ ใหม่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ระยะที่ ๒ (Emerging Information Technology Phase 2) ๙.๘ ล้านบาท 

- ขอรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 

- ขอทราบว่าเหตุผลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเหตุใด 

- ขอทราบว่าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหลักเกณฑ์ 
การด าเนินการอย่างไรและใช้งบประมาณจากส่วนใด และการให้ความเห็นข้อกฎหมาย ขอทราบหลักการ  
ในการพิจารณาว่าต้องเสนอความเห็นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เห็นว่า  
ในการเสนอความเห็นควรพิจารณาให้มีความเด็ดขาดมากข้ึน  

- ขอทราบกรณีมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบดิจิทัลวอลเล็ต ขอทราบสถานะว่าเป็นอย่างไร
และ เหตุผลการกลับมติคณะรัฐมนตรีเดิม 

- ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขัดกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ อย่างไร 

- ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับร่างกฎหมายเกี่ยวด้วย
การเงิน ว่าควรให้ค ารับรองหรือไม่นั้น ขอบเขตในการขอความเห็นเป็นเรื่องภาระทางการคลังหรือ  
เรื่องนโยบายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานยึดถือหลักการที่ว่าควรมีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และการออกกฎหมายต้องสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- การขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปเพ่ือการปรับโครงสร้างโดยการปรับตัวบท

กฎหมายให้มีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายโดยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ถูกต้อง รวมทั้งประชาชนต้องมีความตระหนักในกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
ความยินดี 

- ในอดีตกระบวนการจัดท ากฎหมายใช้เวลานาน ต่อมาหน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วัดเป็นระยะเวลา  
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

- บทบาทของหน่วยงานมิใช่ผู้จัดท านโยบาย แต่มีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย 

- หลักการท าความเห็นของหน่วยงาน คือ ตอบค าถามตามข้อเท็จจริงและประเด็นค าถามที่ได้รับ
ข้อมูลมา 

- ประเด็นงบประมาณในการดูงานต่างประเทศ จ านวน ๘ ล้านบาท เป็นไปตามพันธกรณี OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) และข้อตกลงกับ Conseil d' Etat 
ของฝรั่งเศส รวมทั้ง กระทรวงยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกัน  

- ประเด็นงบประมาณโครงการ จ านวน ๑๒ ล้านบาท ในการจัดท าระบบกฎหมายและการเข้าเป็น
สมาชิกของ OECD 

- ประเด็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน หน่วยงานพิจารณาว่ามีผลกระทบ
ต่อภาระทางการคลังของประเทศหรือไม่ โดยไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ 
ในกรณีมีกฎหมายบางฉบับที่มิได้มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ  

- ประเด็น Platform ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการด าเนินการแล้ว และมีการน าออกรับฟังความคิดเห็น 
ผลการรับฟังความคิดเห็นคือหน่วยงานต้องทบทวน เนื่องจากเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเมืองระหว่างประเทศ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact 

Analysis : RIA) ขอรายละเอียดของกฎหมายที่มีการท าประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ิมเติม และกฎหมายที่ค้าง 
การประเมิณ  

๒. ขอรายละเอียดการให้ความเห็นทางกฎหมายไปยังหน่วยงานของกระทรวงพลังงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ส านักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ 
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ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   ๒๒๓,๓๐๑,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าภารกิจงานของหน่วยงานซ้ าซ้อนกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) หรือไม่ และในการขับเคลื่อนนโยบายการผลักดันกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี ขอทราบว่า  
ภาคประชาชนต้องการอย่างไร ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร 

- ขอรายละเอียดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือ  
แสดงเจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๔.๕ ล้านบาท 

- ขอสอบถามการวัดผลตัวชี้วัดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย ที่มีการคาดหวังจ านวน ๒.๔ แสนคน  
- ในการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานควรหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าถึงได้ ขอทราบว่าหน่วยงานมีการด าเนินการคืบหน้าอย่างไร 
- ขอทราบว่าแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลจ านวน ๒๘ ล้านบาทด าเนินการเรื่องใด และในเรื่อง

นโยบายสุขภาพดีวัดผลกระทบกระบวนการใช้งบประมาณอย่างไร ในการด าเนินการเรื่องสังคมสูงวัย  
และฝุ่น PM ๒.๕ มีบทบาทเสนอนโยบายข้ามกระทรวงอย่างไร 

- ขอทราบว่าแผนการลงทุนระบบสารสนเทศในการสร้างความเข้าใจนโยบายสุขภาพ แพลตฟอร์ม
ของหน่วยงานใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ได้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ชี้แจงว่า หน่วยงานได้พัฒนานโยบายโดยค านึงถึงผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ซึ่ งต้องท างานร่วมกัน รวมทั้ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมีกลไกของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเมื่อผ่านคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ จะมีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี และออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลผูกพันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดน าไปสู่การปฏิบัติ 

- ประเด็นการให้ภาคประชาชนเสนอความต้องการเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย ชี้แจงว่า 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐและภาควิชาการ 
สามารถเสนอนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีได้ 

- ประเด็นภารกิจงานซ้ าซ้อนกับ สสส. ชี้แจงว่า หน่วยงาน สช. เป็นองค์กรขนาดเล็ กที่มีกรอบ
อัตราก าลังเพียง ๘๐ ต าแหน่ง ซึ่งบทบาทของภารกิจเป็นการด าเนินงานในส่วนของนโยบาย ผ่านเครื่องมือทาง
กฎหมาย เช่น สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยภารกิจมีลักษณะที่แตกต่าง
จาก สสส. ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุ ขภาพ อย่างไรก็ตาม สช. และ สสส.  
มีการท างานร่วมกันในแต่ละพ้ืนที่ 

- ประเด็นพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๑๒ มีการให้สิทธิประชาชนในการท าหนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต  
โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระยะเวลา ๑๘ ปี มีผู้ใช้สิทธิจ านวนน้อย ซึ่งหน่วยงานเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง 
มาจากปัญหาการรับรู้ของประชาชน ดังนั้น หน่วยงานจึงมีการสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนรับรู้สิทธิเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้ งนี้  การใช้สิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้การรับรู้ของบุคลากรทา งการแพทย์ 
ในสถานพยาบาลด้วย  
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- งบบูรณาการ จ านวน ๔.๕ ล้านบาท ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นการท า e-Living Will ซึ่งสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วย
บริการหรือสถานพยาบาล เป็นระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 

- ประเด็นการพัฒนานโยบายการมีส่ วนร่วม ที่ ก าหนดกลุ่ม เป้ าหมายเป็นประชาชนกว่า  
๒๐๐,๐๐๐ คน ชี้แจงว่า นับข้อมูลจากจ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกเครื่องมือของการท างาน  
กับหน่วยงานในพื้นท่ีต่าง ๆ  

- ประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการท างาน
โดยร่วมมือกับเทศบาล อบจ. และ อบต. โดยร่วมกันตั้งภาคียุทธศาสตร์ในพื้นที่อย่างน้อย ๑๓ จังหวัด 

- ประเด็นงบประมาณดิจิทัลบูรณาการ จ านวน ๒๘ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นโครงการใหม่ที่มีขึ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีแรกที่หน่วยงานได้เข้าร่วมในแผนงานบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายส าคัญในการท าข้อมูลสถานการณ์ระบบสุขภาพและสภาวะสุขภาพ  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มากกว่าเรื่องโรคหรือความเจ็บป่วย แต่เป็นข้อมูลที่โยงไปถึงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน  
ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพได้ 

- ประเด็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ชี้แจงว่า มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและมีมาตรการทาง
วิชาการที่ดี รวมทั้ง มีช่องทางในส่วนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ในการติดตาม  
และประเมินผล โดยที่ผ่านมามีการจัดท าเป็นกลุ่มมติและเอกสารเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นผลส าเร็จ 

- ประเด็นบทบาทในการเสนอนโยบายข้ามกระทรวง ชี้แจงว่า สัดส่วนของคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติมี ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาควิชาการหรือวิชาชีพ และภาครัฐ (กระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
๕ กระทรวง) รวมทั้ง ผู้แทนของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ดังนั้น บทบาทของ สช. จึงมีการท างานร่วมกับ
หลายกระทรวงมิได้จ ากัดเพียงกระทรวงสาธารณสุข 

- ประเด็นการสื่อสารสาธารณะ ชี้แจงว่า เนื่องจาก สช. เป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงไม่สามารถลงทุนใน
ส่วนนี้ได้จ านวนมาก แต่หน่วยงานใช้การท างานกับภาคีผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นการสื่อสารยุคใหม่ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ในประเด็นการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าภายหลังจากที่หน่วยงานได้ด าเนินการ  
ไปแล้ว ปัจจุบันได้มีการแจ้งเหตุจ านวนเท่าใด ไกล่เกลี่ยจ านวนเท่าใด ไกล่เกลี่ยส าเร็จจ านวนเท่าใด ไกล่เกลี่ย
ไม่ส าเร็จจ านวนเท่าใด และส่งมาส่วนกลางจ านวนเท่าใด 
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กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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